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เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๕  นาฬิกา   
  (นายพิทูร พุมหิรัญ ทาํหนาที่ประธาน) 
  ประธาน  :  คณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารราชการ สํานกังานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรมาครบองคประชุมแลวผมขอเปดการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๒ วนัพธุที ่๒๙ กรกฎาคม เร่ืองที่
ประธานจะแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบนะครับ ตามวาระมีอยู ๓ เร่ือง เร่ืองแรกคือเร่ืองของการไดรับจัดสรร
งบประมาณป ๒๕๕๓ ดงัที่เปนทีท่ราบวาสํานักงานเราไดบอกใหสวนราชการตาง ๆ เสนอขอตั้งงบประมาณ
มา ซึง่เมื่อรวมทั้งสิน้แลวมีจาํนวนถึง ๘,๙๐๖,๓๙๕,๖๐๐ บาท จาํนวนนี้เราก็สงไปทั้งยอดใหสํานัก
งบประมาณ ซึง่เมื่อสํานักงบประมาณไดรับมติ ค.ร.ม. แลวก็เขากระบวนการในการปรับลดตามมติ ค.ร.ม. 
แลว ปรากฏวากรอบวงเงนิที่สํานักงานไดรับจัดสรรไดรับเบื้องตนเพียง ๒,๓๓๐,๑๘๕,๓๐๐ บาท ซึ่งก็ได
จําแนกเปนงบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนนุ งบรายจายอื่นตามเอกสารที่สงใหกรรมการทกุ
ทานแลวนะครับก็แจงใหที่ประชุมทราบ กป็รับลดมาหายไป ๖,๐๐๐ ซึ่งก็เปนเรื่องแจงเพื่อทราบเรือ่งแรก 
เร่ืองแจงเรื่องที่ ๒ ก็คือ จากผลที่เราถกูตัดทอนไป ๖,๐๐๐ กวาลานบาท ก็ไดมกีารของบประมาณแปรญัตติ
เพิ่มเติมไป เปนการขอแปรญัตติโดยสํานกังาน โดยความเห็นชอบของทานประธานรัฐสภา ก็เอารายการที่
ถูกตัดไปทั้งหมดมานัง่กรองดู ก็แยกเปน ๒ สวน สวนของการเมืองกบัสวนของขาราชการประจาํนะครับ  
ก็ปรากฏวามนัมีอยู ๗๑ รายการที่คิดวานาจะเปนความจําเปนที่จะตองขอฟนนะครบั จํานวน ๗๑ รายการนี้
ก็จะเปนยอดที่ขอแปรญัตติเพิ่มเติมจาํนวน ๖,๔๓๔,๙๕๐,๕๐๐ บาท กเ็ปนรายละเอียดที่ไดสงใหทาน
กรรมการทกุทานไดทราบแลว ก็ขอแจงเรื่องที ่๑ และเรื่องที ่๒ ใหทราบนะครับ ตอไปเปนเรื่องที่ ๓ เร่ือง
กําหนดการชี้แจงงบประมาณประจําป ๒๕๕๓ เชิญฝายเลขานกุารครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เรียนทานประธานคะ คณะกรรมาธิการวิสามญัของสํานกังานได
กําหนดตารางการประชุมของคณะกรรมาธิการโดยในสวนของสาํนกังานไดกําหนดไววาสาํนักงานจะตอง
เขาชี้แจงงบประมาณในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้จากการประสานเบื้องตนกับทางคณะกรรมาธิการ
วิสามัญแลว ในขณะนีก้ารประชุมชี้แจงงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ มีความลาชาจากเดิมทีก่ําหนด
ไวประมาณ ๓ วนั ฉะนัน้ของเรานาจะอยูวนัที่จากเดิมวนัที่ ๔ สิงหาคม นาจะเปนวันที ่๗ สิงหาคม คะ  
เรียนทีป่ระชุมทราบ 
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  ประธาน  :  วนัที ่๗ วันอะไร เพราะวนัที ่๔ ผมตองไปพทัยา มีประชุม AIPA ทานรองฯ  
ชี้แจงแทน ทานรองฯ ทัง้หลายเตรียมชี้แจงแทนเผื่อผมกลับไมทัน บอกเขาวามีประชุม AIPA เขาคงเขาใจ  
ก็เตรียมไวดวยนะครับเผื่อจบัพลัดจับผลูเขาเรงขึ้นมา มาไมทนัเดี๋ยวจะเสียโอกาสไป แตละทานทีอ่ยูใน
ความรับผิดชอบก็ตองเตรียมเอาไวอยางนอยที่สุดทานรักษาการก็คงตองเตรียมเยอะหนอยเพื่อจะใหมนั 
Cover ทุกสวน คือตอนนี้ดแูลวมันจะกันแลว เราใชความจะกันมาวางแผนสักนิดหนึ่งถาเปนวนัที ่๗ วนัศุกร
ใชไหมครับ กน็าจะกลับมาแลว แตอยางไรก็เตรียมไวกอนครับเผื่อฉุกเฉิน ก็แจงที่ประชุมทราบนะครับ 
ตอไปวาระที ่๒ รับรองบันทกึการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๔ เราประชุมกันไปเมือ่วันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๒ เชิญคณุศรีเงินครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  บันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการครั้งที่ ๔ มีทัง้สิน้ ๕ หนา เรียงตามลําดับเลยนะคะ หนาที ่๑ จะเปนรายชื่อของคณะกรรมการ หนาที่ 
๒ เปนเรื่องแจงและรับรองการประชุมคร้ังกอน แลวก็เร่ืองเพื่อพิจารณาซึ่งจะมีในเรื่องของ ๓.๑ เร่ืองรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณของสํานักงาน หนาที ่๔ ขอ ๓.๒ เปนเรื่อง
พิจารณาคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
พรอมทัง้ขอสังเกตและขอเสนอแนะรวมถงึหนา ๕ ดวยคะ  
  ประธาน  :  มทีานคณะกรรมการจะแกไขเพิ่มเติมในหนาไหนไหมครับ ถาไมมกี็ถือวาที่
ประชุมรับรองบันทกึการประชุมคร้ังที ่๔ นะครับ ๕ หนาตามที่คุณศรีเงินเสนอไปโดยไมมีการแกไข ตอไป
วาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบอีกเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องของการรายงานผลการดําเนนิงานของอนุกรรมการแผนงาน
และงบประมาณทราบวามีการประชุมไป ๙ คร้ังในชวงเวลาที่ผานมา เชิญครับ ใครเปนคนรายงาน 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตมอบหมายใหเลขานุการของคณะอนุฯ ไดรายงานให 
ที่ประชุมทราบคะ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธาน ทานคณะกรรมการทุกทานนะครับ  
ในสวนของผลการดําเนินงานของคณะอนกุรรมการแผนงานและงบประมาณ ประชมุทั้งสิน้ ๙ คร้ัง 
คณะอนุกรรมการไดพิจารณารวมทั้งสิน้ ๑๔ เร่ือง โดยมีเร่ืองเพื่อพจิารณาโดยสรุปดังนี ้ 

เร่ืองที่ ๑ เกี่ยวกับเร่ืองการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีอยู ๔ รายการ เกีย่วกับการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการโครงการยุวชนประชาธิปไตยเพื่อไปใชจายโครงการตามนโยบายของทานประธาน
รัฐสภา โครงการศึกษางานคาราวานประชาธิปไตย เร่ืองที่ ๒ คือคาใชจายเกีย่วกับการจัดทําแผนภาพ
นิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดยี แลวกก็ารโอนเปลี่ยนแปลงของสถานวีิทยุ และวทิยโุทรทัศนรัฐสภา  

เร่ืองที่ ๒ เกีย่วกับการจัดทาํงบประมาณรายจายประจาํปพ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มเติมตาม
นโยบายทานประธานสภาซึง่ไดแจงเพื่อทราบไปเมื่อสักครูนี้นะครับ  
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เร่ืองที่ ๓ ก็คือแจงเวียนกรอบงบประมาณรายจายประจาํปพ.ศ. ๒๕๕๓ ในกรอบเบือ้งตนที่
ไดรับจัดสรรเพื่อใหหนวยงานไดวางแผนเตรียมการรองรับในการบริหารงานและจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายงบประมาณในการดําเนนิงานตอไป  

เร่ืองที่ ๔ เกีย่วกับการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑตามความจําเปน ตามความ
ตองการของสวนราชการภายในของสาํนกังานมทีั้งหมดดวยกนั ๘ เร่ือง ตามเอกสารที่ไดแนบให  

เร่ืองที่ ๕ ก็คือรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหสถานภาพการใชหองประชุมงบประมาณ 
ซึ่งจากการพิจารณากอนการประชุมพิจารณาของกรรมาธิการพจิารณางบประมาณรายจายประจาํปทัง้นี้
เพื่อใหหองประชุมงบประมาณสามารถใชงานไดดีและสนับสนนุงานของกรรมาธกิารไดอยางมีประสิทธิภาพ
และทํางานดวยความราบรื่น  

เร่ืองที่ ๖ การพิจารณาเสนอของบฯ จากฝายบริหารซึ่งตรงนี้เองทางสํานักงานไดรับแจงมา
วาใหสํานักงานนัน้เจียดจายหรือวาใชจายจากเงินกันในปพ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปใชกอนหากมีความ
จําเปนอยางไรถึงจะเสนอของบกลางอีกครัง้หนึ่ง ทัง้นี้ทัง้นั้นสาํนกัการคลังและงบประมาณในสวนนี้ได
พิจารณานําเงนิกนักรณีไมมหีนี้ผูกพนัมาเพื่อจัดสรรและใชจายตามรายการที่สํานักงานมีความจําเปน  

เร่ืองที่ ๗ คือเร่ืองขออนุมัติงบประมาณเกีย่วกับการดําเนินงานของสาํนักประชาสัมพนัธ 
ของสํานกับริหารงานกลาง เกี่ยวกับสํานักประชาสัมพันธก็คือ เกีย่วกบัคาใชจายในการแปลใหกับลาม 
เกี่ยวกับสํานักบริหารงานกลางก็คือ คาใชจายในการประชาพจิารณ และประชาสัมพันธซึ่ง ๒ เร่ืองนี้จะเปน
เร่ืองเพื่อพิจารณาในวาระตอไปนะครับ สวนผลเรื่องเกีย่วกับสํานักงานกลางไดเสนอมาเกีย่วกบัเร่ือง
โครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบทะเบยีน ลงทะเบียนเขาสูหองประชมุและนับองคประชุมนัน้คณะกรรมการ
ก็ไดพิจารณาวาเห็นสมควรใหเลื่อนไปใชงบประมาณปพ.ศ. ๒๕๕๓ เพราะวาในปนีง้บประมาณของเราไม
เพียงพอ จํากดัจริง ๆ พิจารณาโครงการเพื่อประสิทธิภาพสงสัญญาณพรอมอุปกรณไดขยายสัญญาณใน
ระบบ C-Band และสงสัญญาณผานระบบเคเบิลทีวทีองถิ่น ๒๔ ชั่วโมง สถานีวทิยุตามนโยบายของทาน
ประธานรัฐสภาก็ไดมอบหมายใหสํานกัการคลังและสํานกัประชาสัมพนัธไดรวมกนัหารือเพื่อดําเนนิการให
เปนไปตามนโยบายของทานประธาน เร่ืองที ่๕ เร่ืองขออนุมัติสําหรับโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสโมสร
รัฐสภาและอาคารสถานวีทิยโุทรทัศนรัฐสภา เร่ืองนี้คณะอนุกรรมการไดมีมติเสนอใหสํานักรักษาความ
ปลอดภัยไปใชงบประมาณในสวนของสโมสร เนื่องจากสโมสรไดรับการยกเวนไมตองนาํรายไดเขาสูเงนิ
งบประมาณของแผนดิน เพราะฉะนัน้คณะอนุกรรมการเห็นวาสถานภาพปจจุบนังบประมาณของเรามี
จํากัดเห็นสมควรใหไปปรึกษาหารือกนัวาสามารถใชงบประมาณในสวนนี้มาดาํเนินการไปไดกอนหรือไม ใน
สวนเรื่องที ่๖ ขออนุมัติงบประมาณเกีย่วกบัเพิ่มประสทิธิภาพศูนยรับเร่ืองราวรองทกุขของสํานกังาน ซึ่งเปน
โครงการตามตัวชี้วัด 
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  ประธาน  :  อาคารสโมสรเอาเงนิสโมสรใชไปกอนหมายความวาจริง ๆ แลวเราตองจายใช
ไหมหรืออยางไร 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ในสวนนี้ก็คือที่ปรับปรุงมีอยู ๒ สวนครับ มีหลังคาสโมสรกบั 
อาคารสถานีวทิยุรัฐสภา ซึ่งอาคารสถานีวทิยุรัฐสภาเราตองใชงบประมาณของเราเปนการสนับสนุนให  
แตทางคณะอนกุรรมการก็เลยลองใหทาง ๒ สวนไปพจิารณารวมกนัวาดูวาถาเกิดวาในการออกแบบ ถาเรา
จะสามารถขยายหลงัคาตรงนี้คือในแบบนัน้ถาเกิดมนัสามารถครอบคลุมไปถึงอาคารสถานวีิทยุโทรทัศน
รัฐสภาไดเลยนาจะดีกวาไหม แลวก็เวลาเขียนโครงการนาจะปรับปรุงชื่อโครงการ นาจะเปนโครงการ
ปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภาอยางเดียววามันสามารถดําเนนิการไดหรือเปลา อยางไรก็ตามทางคลังรับเปน
ผูดําเนนิการในการประสานงานวามันสามารถดําเนินการไดตามระเบียบตรงนัน้ไดหรือไม หากไดหรือไมได
อยางไรก็คงจะตองพิจารณากันอกีรอบหนึ่ง 
  ประธาน  :  ถามหลกัการทีผ่านมา อาคารสโมสรเวลามกีารซอมแซมเราใชเงนิสโมสรมา
ตลอดใชไหมที่ผานมาอนันีก้็พูดเหมือนวามาแบงเงนิราชการไปใชมนัทาํไดหรือทาํไมไดอยางไร อันนีพู้ดถึง
หลักการ ขอตกลงก็โอ.เค. กต็กลงกนั ทีนี้ในหลกัการจรงิ ๆ มันจะไดเปนแนวปฏิบัติทีช่ัดเจนวา โอ.เค. เร่ือง
ของสโมสรรัฐสภาเราใชเงนิเขามาตลอดหรือเปลาอันนี้ใครจะตอบตรงนี้ ถามวาขอ ๗.๕ ของบประมาณ
ปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภากับอาคารวิทยุโทรทัศนรัฐสภามันก็คือตึกเดียวกนัเพราะเปนตึกของสโมสร  
เราไปขอใชพื้นที่เขาตอนนีม้ันพูดยังไมชดั ตกลงใชเงินใครก็เลยถามแนวปฏิบัติที่ผานมาแตเดิมเคยใชเงิน
ใครถาเปนกรณีสโมสรรัฐสภา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ขออนุญาตทานครับ โดยหลักการแลวเนือ่งจากการ
บริหารงานสโมสรรัฐสภาเปนการบรหิารงานที่นอกระบบงบประมาณก็คือเงินที่ใชเปนเงนินอกงบประมาณ
ซึ่งการบริหารงานโดยหลักการทั่ว ๆ ไป ตองใชเงนิสโมสรซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการวันนัน้พิจารณากันวา
การจะปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภาวงเงนิ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เหน็ควรใหทางสํานัก รปภ. แจงทางผูบริหาร
สโมสรวาตองใชเงินของสโมสรกอน เพราะวาเงินของสํานักงานไมมีเลยครับ 
  ประธาน  :  แตเงินที่เขาทําอยูนี่คือเงนิที่สํานักงานตั้งใหใชไหม 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ครับ ตอนที่ปรับปรุงตรงนี้เนื่องจากวาวงเงินมนัสงูเกนิกวาที่
รายไดของสโมสรจะดําเนนิการไดก็เลยไดมีการจัดสรรงบประมาณไวให ๒๒ ลานบาท ซึง่ดําเนินการจริง 
๑๒ – ๑๓  ลานบาทครับ  
  ประธาน  :  นัน่สิตกลงมันอยางไรกนัแน 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  แตเรียนทานแลววาวันนัน้คุยกันมติคณะอนุกรรมการบอกวา
จริง ๆ แลวการดําเนินงานของสโมสรตองใชเงินของสโมสรนะครับโดยหลักการ นี่เปนหลกัการที่ดาํเนนิการ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                  ศิริวรรณ ๑/๕ 
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ทุกสวนราชการครับ เงินที่สโมสรตาง ๆ ของกรมตาง ๆ เขาใชเงนิของสโมสรครับ คือหารายไดมาแลวก็เอา
รายไดตรงนั้นจายไป ยกเวนแตในการปรับปรุงใหญ ๆ เทานัน้เองครับ 
  ประธาน  :  ก็เดินไปตามหลกัการก็แลวกนันะครับ เชิญตอครับ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เร่ืองที ่๘ เปนเรือ่งการเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจําปพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ไดนําเรียนไปแลวเมื่อกีน้ี้นะครับวาคณะอนุกรรมการไดพิจารณาไปนะครบั แลวก็
เกี่ยวกับการดําเนนิการตามมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบัเร่ืองหลักเกณฑการกอหนีผู้กพนัขาม
ปงบประมาณและมาตรการอื่น ๆ ซึง่เรื่องดังกลาวคณะอนุกรรมการกไ็ดแจงสํานักการคลังและงบประมาณ 
และกลุมงานนโยบายและแผนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
  ประธาน  :  ขอ ๘.๒ เพิ่มเติมของสํานักการพิมพมันอยูใน ๖,๐๐๐ กวาลานบาท ทีเ่ราขอ
แปรญัตติไปหรือเปลา 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ไมมีครับ 
  ประธาน  :  แลวเปนอยางไร  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  อยูในเรื่องพิจารณาในลําดับตอไปครับ 
  ประธาน  :  ดูวาจะเพิ่มหรือไมเพิ่ม 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ครับ 
  ประธาน  :  แลวมันไมพนเวลาไปแลวหรือ จะทาํไดถึงเมือ่ไรนี่จะพิจารณาวันที ่๔ แลว  
ยังทําไดอยูไหม เหน็ตอนนัน้บอกวา ๑๗ ไมใชหรือ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมรย  :  สวนใหญเวลาทีเ่ราขอแปรญัตติเราก็จะมกีารดําเนินการ
เหมือนกับปทีผ่านมาก็คือวามันจะมีระยะเวลากําหนด Fix ไวข้ันหนึ่งหลังจากนั้นกจ็ะมีการขอแปรญัตตไิป
ตามนโยบายอยางนีน้ะคะ อยางปที่ผานมาก็จะมีเพิม่ไปประมาณ ๒ คร้ัง  
  ประธาน  :  ครับ ตอครับ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เร่ืองที ่๑๐ กจ็ะเปนเรื่องการพจิารณาอนมุัติงบประมาณ
คาใชจายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสมานฉนัทเพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาแกไขรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งเรื่องดังกลาวที่ประชุมคณะอนุกรรมการไดมอบหมายใหสํานักการคลังและงบประมาณไปพิจารณา
รายละเอียดทีค่ณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดจะตองใชจายจาํเปนจริง ๆ แลวก็ใหสํานกัการคลังและงบประมาณ
แจกจายจากเงินกัน จากเงนิเหลือจายใหกบัทางคณะกรรมการสมานฉนัทเพื่อการปฏิรูปการเมืองและ
การศึกษาแกไขรัฐธรรมนูญตอไป  

เร่ืองที่ ๑๑ ก็คอืการพิจารณาอนุมัติการจดัสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการเปน
เจาภาพจัดประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๐ ระหวางวนัที ่๒ – ๘ สิงหาคม ซึ่งจะจดัขึ้น 
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ในเร็ววนันี้   

เร่ืองที่ ๑๒ เกีย่วกับเร่ืองการพิจารณาการอยูปฏิบัติงานแพทยและพยาบาลที่อาคาร
รัฐสภาของคณะกิจการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาธิการกิจการสภาไดเชิญทางสาํนักการคลัง
เขาไป และนโยบายและแผนเขาไปรับมอบนโยบายเกี่ยวกับวาตองการใหแพทยกับพยาบาลมาประจําอยูที่
อาคารรัฐสภาทุกวนั ตั้งแตวนัจันทรถงึวนัศุกร ซึ่งเรื่องนี้เองที่ประชุมไดมอบหมายใหสํานักการคลังได
พิจารณาศึกษาในรายละเอยีดวาในกรณทีี่เราไมมงีบประมาณเพยีงพอหรือวาในกรณีที่วิธีปฏิบัตทิี่จะตอง
ดําเนนิการตอที่จะดําเนนิการตอไปนั้นเฉพาะทีว่าวันมีประชุม ณ ปจจุบนันี้เราจัดให ๒ วนั วันพุธ  
วันพฤหัสบดี ถาหากเปนไปไดอาจจะตองจัดเพิ่มในวันองัคารเพิม่ข้ึนอกี ๑ วนั หรือไม หรือวาในกรณีนี้วาใน
วันอืน่ ๆ ถาเกดิเราไมจัดใหซึ่งเขามีประกนัสุขภาพอยูแลวก็ใหสมาชกิอะไรก็ตามที่ตองการใชบริการเกี่ยวกับ
แพทยกับพยาบาลที่อาคารรัฐสภาก็ไปใชบริการในสวนนัน้ และในสวนนี้เองถาใหสํานักการคลังไปหา
แนวทางศกึษาและเสนอเปนแนวทางปฏบิัติหรือวาใหทานประธานรัฐสภามอบนโยบายมาใหชัดเจนวาวธิ ี
ที่ดีที่สุดสําหรบัการพิจารณาเกี่ยวกับบริการการแพทยและพยาบาลทีอ่าคารรัฐสภานั้นนาจะเปนแนวทางใด 
โดยที่คณะอนกุรรมการก็ไดตั้งขอสังเกตใหกับสํานกัการคลังและงบประมาณไปพิจารณาเพิม่เติม เร่ืองที ่
๑๓ คือพจิารณารายงาน 
  ประธาน  :  ตรงนี้ตกลงใชวธิีการใด 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เร่ืองนี้ตองเหน็ควรใหสํานักการคลังและงบประมาณนาํเรียนที่
ประชุมทราบครับ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานประธานทานคณะกรรมการ คือตอนนีท้างกิจการ
สภาเขากําลงัพิจารณาอยูวาจะใหดาํเนนิการอยางไรซึ่งทางสํานักการคลังโดยไดรับมอบหมายจากทาน
เลขาบอกใหไปชี้แจงกิจการสภาชี้แจงอยู ๒ – ๓ คร้ัง และบายนี้จะมอีีกครั้งหนึ่ง ที่เราพิจารณากบักิจการ
สภาตอนนี้เขาใจวาที่จะขอเพิ่มวนัจนัทรถงึวนัศุกรไดคุยกันแลววาคาใชจายของแพทย ๑ ทาน ชั่วโมงละ 
๕๐๐ บาท ๑ วันก ็๔,๐๐๐ บาท ถาเพิ่มใหมาประจําวันจันทรถงึวนัศกุรเลยก็คงจะมากซึง่วนันัน้คุณหมอ
ปรีชา รับไปแลวก็ตกลงวาถาจะเพิ่มคงเพิม่ใหเฉพาะวันอังคารครับทาน 
  ประธาน  :  แลววนัจันทรเราดูใหวฒุิเขาดวยหรือเปลา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ยงัไมมีตรงนีค้รับ ที่คุยกนัวนัอังคารครับ 
  ประธาน  :  ปกติแพทยเวลาวันประชมุวุฒเิขาเอาของเขามาเองหรือของเรา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานประธานเทาที่เชก็มาทางเราดแูลหมดเลยครับ 
  ประธาน  :  เขาเปลี่ยนมาประชุมวนัจนัทรแลว คือกระบวนการบางทเีราทําเรว็ไป บางเรื่อง
เรายังตัง้หลกัไมไดเลยวาเรามีจุดยืนแคไหนอยางไร พอไปฟงไปชี้แจงมาบางทีเราเร็วเราก็ไปปฏิบัติเลยทัง้ที ่
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จริง ๆ แลวโดยเรื่องนีม้ันเปนนโยบาย มนัจะตองนาํใหทานประธานเหน็ชอบกอน ทานประธานเหน็ชอบเรา
ตั้งหลักของเราแลววา โอ.เค. เขาขอมา ๑๐ เราใหไดแค ๕ อีก ๕ ควรจะตองทาํอะไรอยางไร เราตัง้หลกัให
มันเรียบรอยแลวก็เสนอขึ้นไปแลวทานประธานเหน็ชอบแลวเราคอยนาํมาปฏิบัติ แตตอนนี้มนัมั่ว ๆ อยู  
พอไปฟงก็ปุบปบเอาไปเขาดําเนนิการไปตามนัน้ซึ่งบางเรื่อง โอ.เค. มันทาํไดเลยโดยที่ไมมีคาใชจายสําคัญ
คือมีเงินและมคีนไป Serve หรือเปลาคือถามันไมตองใชเงิน ใชคนไป Serve อะไรทีม่ันพอทําไดกท็ําไป  
แตพอเรื่องเงนิเรื่องคนจะตองมา Serve มนัเปนปญหามนัจะตองเปนเรื่องของนโยบายทีจ่ะตองมา 
กําหนดกนั อันนี้เงนิเยอะไมใชนอยนะ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เร่ืองที่จะขึน้มาเสนอทานเลขา ทานประธานทางสาํนกัการ
คลังกําลงัดําเนินการอยูครับ แตตรงที่เรียนทานก็คือไปหารือกับทางกจิการสภาเทานั้นเอง   
  ประธาน  :  มนัมีเร่ืองทีผานผมไปบอกวาวนัพุธ วนัพฤหสับดี เปนแพทย นอกเหนือจากนัน้
วันจนัทรถึงวันศุกร นอกเหนอืจากวนัพุธ วนัพฤหัสบดี กค็ือเปนพยาบาล ผมก็ไมรูอันนี้มนัเซ็ตกันมาเปน
ความพอเหมาะพอดีทีทุ่กคนเห็นพองตองกนัแลวหรือไมอยางไรไมรู เพราะวามนัไมมีคาํขอที่ชัดเจน ไมมีคํา
ขออนุมัติที่ยกประเด็นขึ้นมาวาจากเดิมเราเคยทําแคนี้เราจะขอเพิม่เปนอยางนี้จะมคีาใชจายมีคนอะไร
อยางไร มันไมมีประเด็นอยางนี ้มันรายงานขึ้นมาวาตรงนี้มันทาํอยูแลวหรือวาทาํขึ้นใหมมนัไมมีการบอก
กลาว ก็เลยงง ผมอานรายงานผมนึกวามนัทาํอยูแลวแลวมาขออะไรอีกในเมื่อทําอยูแลวตามรายงานครั้ง
สุดทายที่ผมเซ็นไปเมื่อวานหรือวานซนืนีถ้ึงถามวาตกลงวาอยางไร ขอสรุปสุดทายก็คือยังไมไดขอสรุป
เพราะเขายงัเรียกประชุมอยู แตคลังเขามีขอเสนอขึ้นมาแลวมนัอยางไรกันละ 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทาน เปนขอหารือเทานั้นเองครับ คยุกับกิจการสภาทาน
เรียกสํานักการคลังไปชี้แจง ทานเลขาฯ ทานรองฯ กม็อบผมไป ผมก็ไปชี้แจงวาขอมูลเปนอยางนี้คอืในสมัย
ประชุมเราใหแพทยมาประจําในวันพุธ วนัพฤหัสบดีเทานัน้เอง นอกสมัยประชุมไมมีนะครับผมก็ใหขอมูล
แลวก็สวนในวนัทัว่ไปจะมพียาบาลมาประจําอยู ถาทานเจ็บปวยก็จะใหการบริการเบื้องตนเทานั้นเอง นี่คือ
ส่ิงที่เปนอยูปจจุบันครับ 
  ประธาน  :  คือที่พูดนี่ไมไดอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแตวาเราจะไดกําหนดตัวเราถูกวาเราจะตอง
ทําหรือไมตองทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งถามนัยังพจิารณายงัไมรอบคอบ อยางวันจันทรทาน ผอ. บอกวาเรา
ตองดูแลวุฒิดวยวนัจนัทรกเ็ปนวนัหนึง่ที่จะตองมีแพทยมาเหมือนกับวันพุธ วนัพฤหัสบดีที่มีแพทยมา
ประชุม ส.ส. เพราะฉะนัน้วนัจันทร วันองัคาร วนัพุธ วนัพฤหัสบดี ตามที่ฟงดูก็คือวนัที่ตองการมแีพทย
ประจําก็แทบจะทุกวนัอยูแลว คือถามันจาํเปนอยางนี ้มีความตองการอยางนี้แลวผมวามนัเปนหนาทีเ่ราที่
ตองดูแลเขาอยูแลวก็คิดใหมันเปนสูตรมาเลยจะตองใชเงินเทาไร เอาหรือไมเอากค็อยวากนัอีกทีหนึ่ง  
เชิญตอครับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๑/๘ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  เร่ืองที ่๑๓ เปนการพิจารณารายงานผลตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีกลองวงจรปดระยะที่ ๑ ชาํรุด สืบเนือ่งจากที่มกีลุมผูชุมนุมเรียกรองแลวก็มีการทําลายทรพัยสินอะไร 
ก็ตามที่เกิดขึน้ซึ่งกลองโทรทัศนวงจรปดตรงนี้ไดรับแจงมาครับวาไมสามารถดาํเนนิการไดสมบูรณครบ 
ทุกชุด เพราะฉะนัน้เองทางคณะอนุกรรมการก็เลยแจงใหทางทานรองฯ ที่รับผิดชอบก็คือทานรองวจิักขณ  
นาควชัระ และรักษาความปลอดภัยไปรวมกนัพิจารณาตรวจสอบโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงขึ้นมาวาในกรณีที่จะตองซอมหรือในกรณีทีจ่ะตองจัดซื้อใหมขอเท็จจริงที่ทางรองเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรและสํานกัรักษาความปลอดภัยเสนอไปนัน้ควรจะดําเนนิการอยางไรเพื่อไดขอยุติ ซึ่งเรื่องนี้เอง
ทางทานรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทานไดขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๕ วนั เพื่อจะไดพิจารณาดูวา
ในการซอมกับการจัดซื้อใหมทั้งระบบ ส่ิงไหนที่มนัจะดําเนินการไดทัง้นี้ทัง้นัน้ภายใตกรอบระเบียบที่ทาง
ระเบียบของกระทรวงการคลังกําหนดวาในการจัดซื้อจดัจางไมเกนิ ๕ ป มนัควรจะตองมีการซอมปรับปรุง
หรือซื้อใหมมนัจะตองดาํเนนิการใหถูกตองตามกฎหมายไดอยางไร   

เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองพิจารณากรอบวงเงนิงบประมาณคาอาหารทําการนอกเวลา ซึง่เรื่องนี้เอง
ในการบริหารงบประมาณคาอาหารทาํการนอกเวลานัน้ทางสํานักงานโดยบางสาํนักตามที่
คณะอนุกรรมการไดจัดสรรกรอบวงเงินใหไปนัน้ไดใชงบประมาณคาทําการนอกเวลาหมดแลว เพราะฉะนัน้
เหลืออีกประมาณ ๒ – ๓ เดอืน จงึเกิดปญหาวาคาอาหารทําการนอกเวลานั้นจะไมเพียงพอตอการใชจาย 
ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการไดหารือรวมกนัโดยใชวิธีเกลี่ยคาโอทีจากสาํนักอืน่ ๆ ที่ไมไดเบิกจายมาเจียดจาย
ใชดวยกนั นอกจากนี้ยงัรวมไปถึงการพจิารณากรอบวงเงินงบประมาณคาอาหารทาํการนอกเวลา 
ในป ๒๕๕๓ ดวย เนื่องจากปนี้เราไดงบประมาณจํากัด ไดรับเพียงแค ๖ ลานบาท คณะอนุกรรมการก็ให
หนวยงานตาง ๆ จัดทาํแผนโดยใหหลกัการวาใหบริหารคาโอทีใหอยูภายใตกรอบวงเงนิ ๖ ลานบาท ที่ไดรับ
การจัดสรรไปกอน ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมโดยสรุปคราว ๆ ดังนี้ครับ เอกสารตาง ๆ มติที่ประชุมตาม
เอกสารแนบทีส่งใหทานกรรมการทกุทานไดทราบแลวนะครับ ขออนญุาตนําเรยีนครับ 
  ประธาน  :  ถามความคืบหนารายการที่ ๖ หนอยครับ งบกลางฝายบริหาร ๒๑๙ ลานบาท
เปนอยางไรครับ ณ เวลานี้สถานการณเปนอยางไรครับ 
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  สถานการณที่ไดนําเรียนไปแลวนะครับวาทางสาํนักงบประมาณ
เขาไดแจงกลบัมาแลววาใหเราใชเงนิกนัครับ เงนิกนัที่เราไมไดใชจายกรณีที่ไมมีหนีผู้กพนัป ๒๕๕๐ ป 
๒๕๕๑ ซึง่ตอนนี้สํานกัการคลังไดรายงานที่ประชุมทราบวาเราไดรวบรวมเงนิได ๔๑ ลานกวาบาท เพื่อที่จะ
ใชจายในกรณีที่รายการทีเ่ราจําเปนตองใชจริง ๆ    
  ประธาน  :  ๒๑๙ ลานบาท ได ๔๑ ลานบาท แลวทาํอะไรไดแคไหนอยางไร ไดสักโครงการ
หนึง่ไหม สํานกัการคลังวาอยางไรครับ 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๑/๙ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานประธาน ทานคณะกรรมการ เร่ืองนี้เมื่อกอนที่จะมา
ประชุมไดหารอืกับทานรองศุภมาศแลว เดี๋ยวทานจะมานะครับ ทานก็บอกใหมานาํเรียนเหมือนกันครับวา 
คือตอนนี้เราขอไป ๒๑๙ ลานบาท อยางทีก่ลุมงานนโยบายและแผนไดนําเรียนที่ประชุมแลว ทางสํานกั
งบประมาณกย็ืนยนัวาไมใหเราบอกใหเราไปเจียดจายอยางทีท่านประธานพูด คุณจะเอาเงินจากไหนก็ได 
  ประธาน  :  เขามีหนงัสือตอบมาหรือยงั 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ยงัไมตอบครับตอนนี้เราก็ประสานอยูวาจะตอบก็ตอบมาเรา
จะไดรู จะไดดําเนนิการขั้นตอไป เรียนทานวาเราขอไป ๒๑๙ ลานบาท ส่ิงที่เราแกไข 
  ประธาน  :  มรีายการอะไรบาง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห   :  จะเปนคาตอบแทนผูปฏิบตัิงานใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
๙๗ ลาน ๗ ครับ รายการที่ ๒ เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหคณะกรรมาธิการ ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท รายการ
ที่ ๓ คาตอบแทนพิเศษของขาราชการ ๔๒ ลานบาท รายการที่ ๔ เปนคาอาหารเลีย้งรับรอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันประชมุอีก ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๕ เปนคาใชจายในการเปนเจาภาพ
จัดประชุม ๓๕ ลานบาท และรายการสุดทายเปนคาใชจายในการพฒันาประสทิธภิาพสถานี
วิทยกุระจายเสียงใหออกอากาศ ๒๔ ชั่วโมง ๒๗ ลานบาท ส่ิงที่เราดําเนินการไปแลวเราดําเนนิการไปได  
๒ ตัวครับ คือตัวคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามัญ เนื่องจากวากระทรวงการคลังอนมุัติใหเรา
ขยายเวลากนัเงินไวเบิกจายเหลื่อมปในป ๒๕๕๑ มาแลว เราก็ไมตองใช ๔๒ ลานบาทตัวนี้ แลวในเรื่อง
คาใชจายในการเปนเจาภาพในการจัดประชุมเราก็ใชเงนิที่เราเหลือจากคาตอบแทนพิเศษและเงนิที่เราไดรับ
กันมาดําเนินการไปแลว เพราะฉะนั้น ๒ รายการที่เราไมตองใชก็คือ ๔๒ ลานบาท กับ ๓๕ ลานบาท 
เพราะฉะนัน้จะเหลือที่เราจะตองใชจายอีก ๔ รายการเปนเงนิทั้งสิน้ ๑๑๔,๗๓๘,๙๙๔ บาท ตรงนีท้ี่ตองใช
นะครับ ซึง่ทางสํานักการคลังไดหาเงินมาใหจากเหลื่อมป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ ไดประมาณ ๔๙ ลานบาท  
  ประธาน  :  เอาตัวเลขมาหนอยไดไหมครับ แลวหนังสือทีเ่ราของบกลางไปเดี๋ยวไปพบทาน
ประธานดวยกนัใหทานชวย เชิญครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ขอพูดเรื่องคาตอบแทนของขาราชการรัฐสภา ถามทางสํานัก
คลังวุฒิสภาเขาไดรับเปนงบอยูในงบประมาณ แตของเราไมเคยไดเราตองมาเจียดจาย ตรงนี้มนัไมเทา
เทียมกันสาํหรบั ๒ สํานกังานเรื่องคาตอบแทน ทาํไมของเราไมไดปรากฏในงบเราจะไดไมตองเจียดจาย 
ตรงนี ้
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๑/๑๐ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  ประธาน  :  นัน่นะสิ ทําไม 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  เกิดอะไรขึ้นไมทราบ เพราะถามสํานักคลงัเขาบอกเขาไดรับ
ปกติเปนงบที่ไดรับมาเลยคะ แตของเราไมเคยได 
     
              - ๒/๑ 
            
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               ศิริลักษณ ๒/๑ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  ประธาน  :  เชญิครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ทานประธานครับ มีประเด็น ขอเพิม่เติมกรณีขอ ๗.๑ เร่ืองของ
ลามภาษามือ ปรากฏวาขณะนี้ไดมีหนังสอืแจงมาวา ขณะนี้ลามภาษาขณะนีเ้ขาใชหมนุเวยีนกนั ๔ คน ตอ 
๑ ชัว่โมง กเ็ลยขอคาจางลามเพิ่มเติมชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ตอ ๔ คน  
  ประธาน  :  เพิม่เปนเทาไร 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  จากเดิมจายใหเขาคนเดียวนะครับ ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท แต 
จริง ๆ แลวใน ๑ ชัว่โมงเขาเวยีนกนั ๔ คน เดียวกนั เขาก็เลยขอปรับมา ซึ่งจะเริ่มสิงหาคมนี ้ซึ่งก็พยายามดู
เงินจากสาํนกัประชาสัมพันธจะจายไปใหกอน สําหรับป ๒๕๕๒ สําหรบัป ๒๕๕๓ คาํนวณดูแลวใน ๒ สมัย
จะใชเงนิประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ไมรวมวิสามัญ 
  ประธาน  :  รวมรัฐสภา รวมอะไรดวยไหม 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ไมไดรวมดวยครับ เฉพาะสมยัปกติ แลวก็วนัประชุม ๒ วนั พุธ 
กบั พฤหัสบดี  
  ประธาน  :  เปนหนาที่เราไหมที่ประชุมวุฒสิภา  
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ   :  วุฒิสภา ที่จริงแลวถาเราจะถายทอดดวยก็ตองดูดวย ถาอยาง
นั้นอันนี้ตองตั้งไวในป ๒๕๕๓ ตองตั้งเปนประจําไวเลย แลวอาจจะตองเผื่อในวิสามญัดวย ก็คงไมถึง
ประมาณ ๑ ลานบาท ตอ ๑ ป 
  ประธาน  :  คือถาเราเปนผูถายทอดจะไดเสมอกันวาผูแทนก็มีวฒุิสภาก็นาจะมี รัฐสภาก็
นาจะม ี
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ประเด็นหนึ่งกค็ือในเรื่องของการซอมหลังคา จริง ๆ แลว ตนเหตุ
มาจากการที่สโมสรไปทําเรื่องโซลาเซล แลวก็ไปถอนออก แลวก็ไมไดอุดให ที่เปนปญหาขณะนี้ มนัจะไปลง
ที่เครื่อง ถาไมรีบทําเครื่องสงทวีีจะเสยีหาย มาจากที่ไปติดตั้งโซลาเซลเต็มทั้งหลงัคาตอนนัน้ 
  ประธาน  :  ดีไมพังลงมาตอนนัน้ ไมไดดูน้าํหนักกนัเลย 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองการขอแปรญัตติ เมื่อกี้ไดประสาน
ทางสํานักงบประมาณแลวนะคะไดแจงวาเรื่องการขอแปรญัตติเราสามารถดําเนนิการได เพียงแตวาการ
เสนอใหทางสาํนักงานเสนอไปที่กรรมาธกิารวิสามัญ  
  ประธาน  :  กข็อใหเปนกระบวนการเดมินะครับ อยางนอยที่สุดก็ม ี๒ รายการที่จําเปน
จะตองเพิม่ข้ึนมา ที่จะตองพจิารณาตอไป ก็เขากระบวนการเดิมขอใหเรงนิดหนึ่ง ใหทานประธานเห็นชอบ
กอน ในขอ ๑๓ คงตองเปลีย่นหัวขอหนอย การพิจารณารายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริง คือจะตั้ง
งบประมาณพจิารณางบประมาณกพ็ิจารณาไป แตไดพิจารณาขอเท็จจริงในการสอบสวน เขาใจวา 
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จําเปนตองซอม ไมซอมอยางไร ก็เปนเหตผุลในการตั้งงบประมาณ ทานกรรมการมขีอสักถามมีขอคิดเห็น
อะไรเพิ่มเติมเชิญครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ก็คงมีสวนเกี่ยวของอยูที่ขอ ๑๐ ผมเรียนเหตกุารณปจจุบัน
นิดหนึ่งวา ขณะนี้ก็เปนที่ทราบกันดวีา คณะกรรมการสมานฉนัท คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ก็เกิด
จากกรรมการเฉพาะกิจ แลวก็คณะกรรมาธิการไดรับมอบใหไปปฏิบัติหนาที่ให เสร็จแลวก็มีคาใชจายที่
เสนอมาเปนระยะ ตอนแรกก็ปรึกษาการคลัง คลังเขาก็บอกวาเราไมไดตั้งงบประมาณเอาไว เพราะฉะนัน้จะ
ทําอะไรก็ตองเสนอตอประธานรัฐสภากอน แลวก็สงคลงัหาเงนิให กท็าํกันมาปกติ แตขณะนี้ปจจุบันนี ้มี
คณะตรวจขอเท็จจริง เขาเสนอทาํวีดทีัศน ทําอะไรก็แลวแต รวมเงนิประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เสนอผมมา
ประมาณเกือบเดือน ทีนี้ดวยความที่คิดวารอบคอบแลวก็เลยสงคลังใหชวยพิจารณากอนวา จะมีเงนิไหม 
ปรากฏวาไดไปเขาสูกระบวนการเปนราชการปกติ คือ ไปเขาคณะอนนุโยบายและแผน แลวก็ใหสํานัก
กรรมาธิการจดัทําแผน จัดทาํอะไรให ผมกบ็อกวา ไมใชแผนของสํานกั เปนเรื่องของคณะกรรมการเขาขอ 
ผมก็ไมรูรายละเอียดวาจะเอาไปทําอะไรบาง ก็คนละหนาที่กนั ตอนนีก้็เลยติดอยูทีค่ณะนี้ ตอนนีก้ําลัง
พยายามหารือกัน วาผมจะพยายามทาํหารายละเอียดเทาที่จะหาไดเพื่อเขาที่คณะอนุจะไดไหม  
  ประธาน  :  ทีถ่ามคลัง คือทานรองพูดถูก คือทุกเรื่องที่ไมใชเปนเรื่องปกติตองใหประธาน
ทานไดเหน็ชอบ ถาทานอนุมตัิหรือไมอนุมตัิเราก็ตองมีขอมูลสนับสนนุวา ทานอนุมัตไิดหรือไมได วามีเงนิ
สนับสนนุเพียงพอหรือไมอยางไร การที่คลงัมาด ูหรือคณะอนุกรรมการมาดู โอ.เค.เปนเหตุผลหนึง่ แตไม
ตองทําเปนโครงการอะไร เพยีงแตใหเหตุผลสนับสนนุวา ถาทานจะอนมุัติ มีเงนิพอสนับสนนุกิจกรรมนี้ได
เทาไรจากไหน ก็วาไป แตถาบอกวาไมม ีกค็ือไมมีเงินแลว ก็จะไดรายงานขึ้นมาเพื่อเปนการประกอบการ
พิจารณาของทานวา ไดมาถอนลงจาก ๙๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเทาไรก็วาไป เพื่อทีจ่ะใชจายได เมื่อทาน
อนุมัติแลวเราก็ตองมาหา ถาคุยกนัเสียกอนวามีเงินหรือไมมีเงิน จะไดไมมาเดือดคนหา คือคนหา หาอยาง
เดียว คือหาไดก็ดี หาไมไดก็ไมได กลายเปนวาอนุมัติแลวทาํไมไมมีเงนิ กจ็ะเปนอยางนั้นไป เรากเ็ลยใชวิธี
ประสานวากอนที่จะอนุมัติอะไรที่เปนเงินกถ็ามทางคลังสกันิดหนึง่ เหมอืนอยางทีจ่ะไปสัมมนา รูอยูแลววา
มี เนื่องจากมีเงินหมนุไปหมนุมา แลวไมชน อนุมัติแลวเดินไมไดก็เสียหายหนักเขาไปอีก สูบอกกนัตรง ๆ  
วาถาไมมีก็ไมมี หรือมีไดเพยีงเทานี้ เพราะเงนิตึงจริง ๆ ครับ ผมเขาใจ ทีท่ําโอ.เค.แลวเพยีงแตวาไมตองไป
รายละเอียด หายอดเฉย ๆ วามีเงนิสนับสนุนทานไดแคไหน ถามี ถาเตม็ยอดก็เต็มยอด มีแคไหนกแ็คนั้น  
จะไดนําบนัทกึกราบเรียนทานประธานวาอนุมัติภายใตเงื่อนไข กระบวนการอนุมัติสามารถดาํเนนิการตอไป
ไดหลังจากทีท่านอนุมัติแลว 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ในความเหน็ตรงนี ้ก็ขอใหผมทาํแผนป ๒๕๕๓ ไปดวย ผมก็
บอกวาไมรูจะมีกรรมการหรือ 
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   ประธาน  :  กรรมการจะอยูนานถงึขนาดนั้นเลยหรือ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  คณะอนุเขาแนะนาํใหผมทําแผนปหนาใหดวย ผมบอกผมจะ
ไปทําไดอยางไร ผมจะไปรูไดอยางไรวาจะมีกรรมการตอไปหรือเปลา 
   ประธาน  :  ก็เขาจะสงงานกนัอยูแลว ก็เขาใจกันนะครับ ก็เสนอมาในรูปที่วานะครับ ที่ถาม
ไปเพื่อใหรูวามีเงนิใหเขาหรอืเปลา ถาทานประธานอนมุัติ มีทานกรรมการอื่นจะซักถามในรายงานนี้ไหม
ครับ วาระตอไปครับ ๔.๑ กระบวนการประเมินการบริหารราชการตามคํารองรับรองการปฏิบัติราชการ  
เชิญครับ 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  สืบเนื่องจากสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดจัดทาํคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ เพือ่ใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิราชการใหบรรลุตามเปาหมายพันธะกิจ
ยุทธศาสตรขององคกร และใชเปนขอมูลประกอบในการจัดสรรเงินรางวัลและสิง่จูงใจใหแกขาราชการและ
กลุมขาราชการของที่ปรึกษา ซึ่งในขณะนี้ไดมีการประเมนิตนเองแลว ในรอบ ๙ เดือน โดยมีผลการประเมิน
ตามเอกสารตามแนบ โดยขณะนี้ผลการประเมินตนเองในรอบ ๙ เดือน คะแนนภาพรวมขององคกรจะอยูที ่
๒.๗ โดยแยกเปนใน ๔ มิต ิก็คือในมิติดานประสิทธิผลดานยทุธศาสตร เราไดระดับคะแนนอยูที ่๓ แลวก็มิติ
ดานคุณภาพการใหบริการอยูที่ ๒.๓ แลวก็มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอยูที่ ๒.๒๖ แลวก็มิติ
ดานการพัฒนาองคการอยูที ่๒.๖ ทั้งนี้จะมีขอสังเกตก็คอืจะมีคาคะแนนที่ต่ํากวา ๓ ก็คือในมิตทิี่ ๑ ก็คือจะ
เปนในดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ก็จะเปนตัวชีว้ัดที่ ๑.๓ ระดบัความสาํเร็จในการพัฒนางานดาน
วิชาการเพื่อสนับสนนุงานของรัฐสภา ซึง่อยูในความดแูลของทานรองจเร ซึง่ผลการประเมิน ณ ขณะนี้อยูที่
ระดับคะแนน ๑ สวนในมิติที ่๑ ดานประสทิธิผลการปฏิบัติราชการ ตวัชี้วัดที่ ๒.๑.๑ รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการนาํเขาขอมูลก็จะเปนในสวนของสํานักสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้ผลการ
ประเมินอยูที่ระดับคะแนนที ่๑ แลวก็เปนเรื่องของรอยละความพึ่งพอใจของผูใชบริการขอมูล ซึ่งเปนตัวชีว้ัด
เดียวกนั ก็อยูระดับคะแนนที่ ๑ เพราะวาอยูในขั้นระหวางการดําเนินงานจัดทาํแบบสอบถาม ในตัวชี้วัดที ่
๒.๒.๓ จะเปนระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยสงเสรมิและพัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตยในสวน
ภูมิภาค ผลการประเมินอยูทีร่ะดับคะแนนที่ ๒ เหตุผลกค็ือ หนวยงานกําลังรวมรวบขอมูลดานตาง ๆ เพื่อ
จัดทําเปนระบบฐานขอมูลของศูนยกลางเครือขายดานประชาธิปไตยประจําภูมิภาค แลวก็ดําเนนิการ
ตรวจสอบความเรียบรอย ความพรอมของสถานทีท่ี่จะจดัตั้งศูนยกลางเครือขายดานประชาธิปไตยภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที ่๓.๑ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปของสวน
ราชการจะอยูระดับคะแนนที่ ๒.๕ ตัวชี้วดัที่ ๔ ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นแลวรวมมิติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินขณะนี้อยูที่ระดับ
คะแนนที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดบัความสาํเร็จในการดําเนนิการสงเสริมใหขาราชการและลูกจางในสวนราชการ 
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สังกัดรัฐสภาปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะอยูในระดับคะแนนที่ ๒ ตัวชีว้ัดที่ ๘.๑  
รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ขณะนี้คะแนนผลการประเมนิอยูในระดับคะแนนที่ ๑  
เนื่องจากวามกีารเบิกจายงบประมาณที่สวนราชการเบกิจายไปเพียงรอยละ ๒๕.๕ และตัวชี้วัดที ่๙ ระดับ
ความสาํเร็จของการจัดทาํตนทนุตอหนวย ผลผลิตขณะนี้อยูระดับคะแนนที่ ๒ ตัวชีว้ัดที่ ๑๐.๒.๑ จะเปน
ดานประสทิธภิาพการปฏิบัติราชการ รอยละของการประหยัดการใชไฟฟา ผลการประเมินนั้นอยูระดับ
คะแนนที่ ๑ รวมถงึการประหยัดการใชน้ํามันดวย อยูระดับคะแนนที ่๑  ตวัชี้วัดที่ ๑๑.๑ ระดับความสําเร็จ 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะอยูในระดบัคะแนนที่ ๒ 
ตัวชี้วัดที ่๑๑.๒ ระดับความสําเร็จในการลดรอบและระยะเวลาขัน้ตอนการปฏิบัติราชการยังคงอยูในระดับ
คะแนนที่ ๒ ในมิติที ่๔ ดานการพัฒนาองคกร ระดับตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑ ระดับความสาํเร็จในการจัดทาํ
แผนพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรคะแนนประเมนิอยูระดับที่ ๒.๒๕ แลวตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓ ระดับความสาํเร็จ
ในการจัดทําแผนบริหารจัดการผูปฏิบัติงานศักยภาพสงู ผลการประเมินอยูระดับคะแนนที่ ๑ ตวัชี้วัดที่ ๑๓ 
ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู อยูระดับคะแนนที่ประเมินไดอยูระดับคะแนนที่ ๒ ตัวชีว้ดัที่ ๑๔.๒ 
ระดับความสําเร็จในการจัดบริหารจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส ยังอยูที่ระดับคะแนนที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ 
๑๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ ผลการประเมินจะอยูระดับ
คะแนนที่ ๒ สวนในผลการประเมินของขาราชการที่ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาในรอบ ๙ เดือน ของที่ปรึกษาทั้ง 
๖ ทานนัน้ นาจะไมเปนปญหานะคะ ของทานรอยเอกหญิง สุวฒันา กจ็ะอยูที่ระดับคะแนน ๓.๕  
ทานอภิงคญฎา วงษานทุัศน ก็จะอยูที ่๓.๓๕ ทานสทิธชิัย ก็จะอยูที่ระดับ ๓.๓๕ ของทานสุภาสนิี กจ็ะอยู
ระดับคะแนนที่ ๒.๒ ทานสภุารัตน จะอยูระดับคะแนนที่ ๒ วนิดา จะอยูระดับคะแนนที่ ๒ ทัง้นี้จากการ
ประเมิน จากการทีท่ี่ปรึกษาโครงการประเมินผลไดเขามาใชวิสิทธิในสวนของขาราชการที่ดาํรงตาํแหนงที่
ปรึกษาไดมีขอสังเกตวาในสวนของทานที่ปรึกษานัน้ จะตองไปกําหนดแผนการดําเนินงานใหชัดเจน รวมทัง้
ปรับแกไขเปาหมายใหชัดเจนดวย นอกจากนี้ยงัมขีอสังเกตวาในฐานะที่ทานที่ปรึกษาไดเขารวมเปน
คณะกรรมการจะไมสะเทือนผลงานของที่ปรึกษาที่ชัดเจน ประเดน็ตอไปก็คือวา ทางกลุมของทีป่รึกษานั้น
จะตองสรุปเสนอแนะใหผูบริหารใหชัดเจนดวย รวมถึงสํานักงานควรจัดทีมงานสนบัสนุนผลการรายงานผล
การดําเนินงานของขาราชการที่ปรึกษา ซึง่หากมทีีมงานสนับสนนุอาจทําใหผลการประเมินมีคะแนนดีข้ึน
กวาเดิมคะ  
  ประธาน  :  มขีอพิจารณาวาอยางไรบางครับ 
  นางศรเีงนิ สุขาภิรมณ  :  ประเด็นที่นาจะพจิารณาก็คือตัวที่ไดรายงานไปคอนขางทีจ่ะต่ํา 
ต่ํากวา ๓ ตามที่ทางกลุมนโยบายและแผนไดประมวลมาทัง้หมด ที่จะเปนในแตละมติิ ก็คือต้ังแตมิติที่ ๑  
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               ศิริลักษณ ๒/๕ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
ถึงมิตทิี่ ๔ ตามที่ไดเสนอไปเมื่อกี้นีว้า ยงัมีคะแนนที่ต่ํากวาระดับ ๓ อยู บางตัวชีว้ดัจะอยูคะแนนที ่๑ แตวา
จากประสานกบัหนวยงานตาง ๆ แลว ขณะนี้ในรูปของคณะกรรมการในตัวของหนวยงานเองไดมีการเรง
ดําเนนิการอยู ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จตามเปาหมายในรอบ ๑๒ เดือน 
  ประธาน  :  อีก ๓ เดือนนีจ้ะสปดขึ้นมาได  
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ปกติเราพอเราชา ตัง้กรรมการก็ชา กรรมการก็วางแนวจะทํา
อยางไร กําหนดแนวทางการดําเนนิงาน พอชวงนี้หมดไป ไตรมาส ๒ ไปแลว พอหมดไตรมาส ๓ อยาง 
คณะพัฒนางานวิชาการ ตอนนีก้็อยูระหวาง คือคูมือแตละสํานกัสําเร็จหมดแลว อยูระหวางเอามาพิจารณา
มาเรียงเขากนัได แลวก็ขอจะนําเรียนทานเลขาฯเพื่อจะลงนามประกาศใช ประกาศก็จะกระโดดไป ๔ พอถึง
เวลาเรามาจัดสัมมนาทาํความเขาใจอีกทกี็จบ คือชาชวงแรก  
  ประธาน  :  ดูแลวใจไมได ผมเขาใจกระบวนการ แตวาเราจะทาํอยางไร ณ เวลานี้เหมือน
เกือบจะเสร็จอยูแลว ส่ิงที่สะทอนออกมาไมตรงกับขอเท็จจริง กระบวนการนี้ตองการทําใหตรงกบัขอเท็จจริง
ในแตละชวงเวลา ก็จะเรงไดถูก กลายเปนวาไฟแดง แลวไปไฟเขียว โดยที่ไมมีไฟเหลือง ซึ่งมนันาไมใช
กระบวนการในการควบคุมและติดตามอยางตามวัตถปุระสงคที่เขามี นัน่หมายความวาเรามากําหนดเงื่อน
เวลาในการกําหนดทั้งหลาย มาตั้งกรรมการก็เขาไป ๓ เดอืนแรก ฉะนั้นถาเราจะใหตรงนี้มีผลจริง ๆ ควร
จะตองถอยหลังมาใหเร็วขึน้ไหม เหมือนงบประมาณ ตอนนี้เราพิจารณางบประมาณป ๒๕๕๓  เรา
พิจารณาลวงหนา อีกตัง้ ๒ เดือน ๓ เดือน กวาจะเขาถึงงบประมาณป ๒๕๕๓ เราทาํอยางนี้ไดไหม คือใหดู
จริงจังกวานี้ ไมอยางนัน้มนักลายเปนกระโดด ซึ่งเรานาจะใชอันนี้มาเปนประโยชนในการกํากับงานได 
นโยบายเปนสิง่ที่เรากําหนดเปนรายละเอียดที่จะแสดงความเติบโตมันไมใช ตองสะทอนออกมาอยางนัน้
เลย คือเรากาํหนดกนัเพียงกําหนดไปอยางนั้น แตไมไดเปนตามชวงเวลาที่ควรจะเปน ถาเปนไปตาม
ชวงเวลา ๓ เดอืนแรกควรจะมีอะไร ๓ เดือนที ่๒ ควรจะมีอะไร คือผมดูแลวมันไมใชอยางนัน้ อันนีท้ําไปก็
ทําเปนรูปแบบเทานัน้เอง รูตอนปลาย กบัรูตอนตน แลวก็รูระหวางกลาง รูวาตอนนี้คืบหนาไปแลวเหมือนที่
ทานรองจเรบอก ตอนนี้จะเสร็จแลว พรุงนี้ก็เสร็จแลว มันผิดวัตถุประสงค ผิดเปาหมาย แผนตองไปดู เพราะ
เปนเจาของเรือ่ง ถาชาไปในการตั้งกรรมการ ทาํอยางไรใหถอยหลังขึน้มาใหตั้งกรรมการเร็วขึน้ กรรมการชุด
นี้ตองทําซอนทั้งป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ก็ควบคูกันไป เมือ่สตารทปงบประมาณจะมแีลว ผลอาจจะไมออก แต
จะมอนิเตอรไดจริง ๆ วาคืบหนาไป เปนความฝนของเรา 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  จริง ๆ แลวอยูทีผู่ประเมินดวย จริง ๆ แลวกวาจะกาํหนดตวัชี้วัด 
ผูประเมินเขาจะตองมาเปรียบเทยีบสํานกังานเรากับสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา แลวมาตกลงกัน กวาจะ
ตกลงกนัได ซึง่ผมมองดูแลวเหมือนกับวา ตัวผูประเมินเอง มากําหนดทิศทางในการเดินของสํานักงาน ซึง่
ผมวาจริง ๆ แลวไมถูกนะครบั แลวเรากท็าํกันอยางนี้จนกวาผูประเมินจะพอใจ ไมใชวาผูปฏิบัติจะพอใจ  
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ผูประเมินจะพอใจวาเราจะทาํอยางไร ป ๒๕๕๒ ก็เดนิมาเกือบจะ ๖ เดือนแลว เสร็จแลวเราก็มาดูวา 
ตัวชี้วัดจะทําได พอผูประเมนิบอกโอ.เค.อยางนัน้ เราก็มาดูอีกทวีาเงนิงบประมาณเราไมมี กเ็หมือนกับเรา
ตองมานั่งปรับเงินงบประมาณใหม เพื่อใหสอดรับกบัตัวชี้วัด ผมวามนัไมใช อยางนี้เกนิมา ๒ เดือนแลว พอ 
ป ๒๕๕๓ จะเริ่มจาก ๒ เดือนตอจากนี้ไปแลว เราคอยมาดูกันวาจะทาํอะไร จะทาํอะไร ๒๕๕๒ ตองเคลียร
ใหจบกอน จะกอนก็เดือนพฤศจิกายนครบั  
  ประธาน  :  งบประมาณเราไมไดสนับสนนุอะไรกันเลย ไมเปนแพคเกจอยางที่ควรจะเปน 
คือผมเห็นประโยชนจากการที่ทาํประเมนิ ผมเหน็ประโยชนมาก แลวกเ็ชื่อวาทุกทานเห็น ทนีีท้ําอยางไรให
เกิดประโยชนมากขึ้นกวาที่รอดูไฟเขียวตอนทาย ไฟแดงตอนตน แตในระหวางนั้นจะดูพัฒนาการ เอามาใช
ประโยชนตัง้หลายอยาง แมกระทัง่การประเมินคนในการทํางาน เพราะตองทาํทกุ ๖ เดือน ทานจบัพวกนี้มา
รอยเรียงกนั แลวเอาใชประโยชน โดยมีขอมูลหลักฐานขอมูลเดยีวกนั ใชไดตั้งหลายอยาง ลองชวยดูนะครับ 
ผมอยากจะใชประโยชนใหคุมคา ผมเชื่อวาทฤษฎีเขาทาํมาวาไดประโยชน แลวเรากเ็ห็นประโยชน ที่จะทํา
ใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรเทานัน้เอง อาจจะเหมือนกับสวนราชการตาง ๆ กเ็ปนอยางนี้ ถาเราทําให
ดีกวาที่อ่ืนไดไหม นัน่หมายความวาอาจจะทําคนเดียวไมไดถาปจจัยคือ ตองมีการเปรียบเทียบกบั
หนวยงานขางเคียง เราอาจจะตองคุยกับหนวยงานขางเคียงวาไปดวยกันไหม ถาดอูยางนี้เราคิดวาเรามี
โอกาสดีกวาหนวยงานอืน่ เพราะวาเราแค ๒ หนวยงาน แลวงานก็ไมตางอะไรมาก นะครับ มีทานกรรมการ
จะซักถามเรื่องอื่นอีกไหมครับ ไมมีผานไปวาระที่ ๔.๒  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมณ  :  ตอไปวาระที ่๔.๒ เปนเรื่องของการของบประมาณเพิ่มเตมิ จะ
เปนสวนในรายการของคาใชจายในการประชาสัมพนัธโครงการกอสรางอาคารรัฐสภา ในสวนของคาใชใน
โครงการประชาสัมพนัธโครงการกอสรางอาคารรัฐสภา จากการที่ไดเสนอของบกลางไป ทานเลขาธิการ 
ไดมีขอสังเกตวา คาใชจายในรายการดังกลาว เปนรายการเดียวกับคณะอนุกรรมการประชาพจิารณและ
ประชาสัมพันธโครงสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมไดเสนอของบประมาณไวแลวรวม ๓๐ ลานบาท จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน พิจารณากอนเสนอขอเพิ่มงบประมาณ
รายจายประจาํป ๒๕๕๓ ตอไป 
  ประธาน  :  แลวตกลง ใช หรือ ไมใช รายการเดียวกัน ณ เวลานี้กย็ังไมไดคําตอบหรือวา  
ใช หรือ ไมใช 
  นางวรรณฤทยั สงวนรกัษ  :  คือประสานไปเบื้องตนแลว ทางสาํนกับริหารงานกลางก็สง
รายละเอียดมาใหเรา แตซึ่งรายละเอียดนีเ้หมือนกับวาที่ประชุมของทานอภิวันทบอกวา คือพอดแูผน
เหมือนกับวาจะรวมใน ๓๐ ลานบาท แตนีเ่หมือนกับวาทานทยอยใหขอเปนรายปไปตัวนี้ แตวากย็ังไมได 
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รายละเอียดทีช่ัดเจนแนนอน เพราะวาดูจากแผนแลว แผนก็ยงัไมชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาและ
งบประมาณ  
  ประธาน  :  คือเผอิญผมรูมามียอด ๓๐ ลานบาท แตวาทานประธานยังไมอนมุัติ แต ๓๐ 
ลานบาท ก็เลยไปป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ดวยซ้ํา แตพอมาขอยอดเดียว ๓๐ ลานบาท ในขณะทีท่านรอง
อภิวันทบอกวาใหทยอยขอแตละป ถาทยอยขอแตละปจริง ยอดก็ไมถงึ ๓๐ ลานบาท ตกลงอยางไรกันแน  
ก็ตอบวา ใช หรือ ไมใช แคนัน้ แลวเอามาจากไหน ๓๐ ลานบาท ผมต้ังเปนคําถามไว ไมไดใหเขาอนุนัน้ 
อนุนี ้ถาเปนคนละเรื่องกัน กลายเปนเรื่องของสํานักงานกว็าไปตามสายงานก็ชาไปเปลา ณ เวลานี้ เราเพียง
บอกวา ใช หรือ ไมใช ถาไมซ้ําซอน ถาซ้ําซอนแลวเราคอยมาคุยกัน เชิญครับ 
  นายคมัภีร ดิษฐากรณ  :  ในคณะกรรมการประชาพจิารณแลวก็ประชาสัมพนัธไดทํางบ 
๓๐ ลานบาท จนถงึป ๒๕๕๖ ในแตละปซึง่มีรายละเอียดอยูในเอกสารวาแตละปใชเงินเทาไร เชน ป 
๒๕๕๕ จะใชเงินประมาณ ๘ ลานบาท ป ๒๕๕๖ จะใชเงินประมาณ ๘ ลานบาท เหมือนกัน เขาจะทาํเปน
รายละเอียดแตละปมาอยูในนี้แลว  
  ประธาน  :  แลวยิ่งรองอภิวนัทบอกวา เพือ่ไมใหกอนโตก็ทยอยขอปละ ๑ แสน ใหครบ ๓๐ 
ลานบาท ไปจบป ๒๕๕๖ ผานไปครับ ยงัไมมีขอมูล เร่ืองอะไรตอไป ก็แขวนไวนะครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  เปนเรื่องของบประมาณเพิม่เตมิในราคาใชจายสําหรับการจัดซื้อ
เครื่องถายเอกสารความเรว็สูงจํานวน ๑๐ เครื่อง อันนี้เปนผลสืบเนื่องจากการประชุมรวมกนัของประธาน
คณะกรรมาธกิาร ๓๕ คณะ ไดรวมประชมุ แลวกม็ีมติใหสํานักงานชวยดําเนนิการแกไขเร่ืองของเครื่องถาย
เอกสาร ทั้งนี้ในสวนของเรื่องดังกลาวคณะอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณไดมีการประชุมพิจารณา
กันในสวนของรายละเอียดเดี๋ยวจะใหทางฝายเลขานุการของคณะอนุไดชี้แจงนะคะ 
   ประธาน  :  คณะอนุมีความเห็นอยางไร 
   นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  กราบเรียนทานประธานครับ ในสวนนีท้างคณะอนุกรรมการได
พิจารณาถึงรายละเอียดหลายครั้งดวยกนั โดยใหสํานักการพิมพไปศึกษาความคุมคาวาในการที่จะเชา ๑๐ 
เครื่อง หรือซื้อ ๑๐ เครื่องตรงนี ้เปรียบเทียบงบประมาณและความคุมคางบประมาณ วาวิธีใดทีม่กีารคุมคา
มากกวากัน แลวก็ในสิง่ทีเ่กีย่วกับสแปคหรือวาความเร็วสูงอะไรก็ตาม เราก็บอกกบัสํานักการพิมพไปเพื่อให
พิจารณาวาแตละจุดนั้นจาํเปนจะตองใชความเรว็เหมือนกนั ใกลเคยีงกนั หรือวาแตกตางกนัอยางไร ทัง้นี้
ทั้งนั้น เราก็ไดพิจารณาแลวก็ไดใหสํานกัการพิมพทาํโดยเร็ว แตทัง้นี้ทัง้นัน้อยูที่สํานกัการพิมพครับวา
ปจจุบันยงัไมตกผลึกเรื่องนีส้งใหกับคณะอนุกรรมการไดพิจารณาเลย แลวอีกประเด็นหนึ่งก็คือวา ณ 
ปจจุบันนี้ ส่ิงตาง ๆ ยงัไมนาํเขามาหรือวาเปรียบเทียบเขามา คณะอนกุรรมการเองกด็ําเนนิการตอไปไมได 
แตอยางไรก็ตามครับ เร่ืองนีเ้ปนเรื่องของนโยบายของที่ประชุมรวมกนัระหวางประธานสภาและ 
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คณะกรรมาธกิาร คณะอนุกรรมการโดยการสรุปคร้ังสุดทายสรุปครับวา ใหสํานักการคลังประสานกับสํานกั
การพิมพเรงรัดโดยดวนเลย แลวก็ผูอํานวยการสํานักการคลังก็ไดเสนอมาวารับมติที่ประชุมไปวานาจะเปน
การเชามากกวา เชาสิง่ที่จะตองดําเนนิการนาจะคุมกวา ใหสํานักคลงัเสนอของแปรญัตติไดเลยโดยใชวิธี
เชา ขออนุญาตนําเรียนขอสรุปตรงนี้ครับ  
 
 
           - ๓/๑ 
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  ประธาน  :  อันนีก้็เปนกรณีที่ผมไดเรียนเมื่อสักครูคือประชุมมาแลวกไ็มรูหรอกวารัฐมนตรี
เราจะเอาอยางไร ทานจะเอาดวยหรือไมเอาดวยกย็ังไมรูรับมาเราก็ตองหาขอมูลพืน้ฐานอยางที่วาซื้อหรือ
จางควรจะเปนอะไรอยางไร ใชงบประมาณเทาไร ถามนีโยบายอยางไรเราสํานักงานคอยมาดาํเนนิการ  
นี่คือ Process ที่มนัควรจะตองเปน แตนี่กไ็ปเขาอนุงบประมาณพิจารณาแลวควรจะซื้อ ควรจะอะไรอยางนี้
เปนการเตรียมไวเพื่อเปนขอมูลใหทานประธานตัดสนินี่โอ.เค. เพราะยังไมรูวาทานจะเอาดวยหรือเปลา  
เงินมีหรือเปลา ๑๐ เครื่องอยูที่ไหน จะแยงกนัไหม มีรายละเอียดประกอบเพียงพอแลวหรือไมอยางไร  
และนโยบายงบประมาณเขามีวาอยางไรก็เหมือนรถประจําตําแหนง เดี๋ยวใหซื้อเดี๋ยวใหเชาอันนี้กเ็หมือนกนั 
บางปก็ใหเชา บางปก็ใหซื้อ นโยบายงบประมาณในปนี้เขาวาอยางไรใหซื้อหรือใหเชา มนัก็ตองพิจารณาใน
หลาย ๆ ปจจัย อยูในสํานักงบประมาณกรู็ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ณ เวลานี้เราจะเพือ่ขอความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการชุดนี้เพื่อจะซือ้หรือเชาก็สุดแทแตตามที่สํานักพิมพจะเสนออยางนัน้ใชไหม แลวทานประธาน
เอาดวยหรือเปลา  
  นายณัฐสิทธิ ์เวียงทอง  :  ในตรงนี้เองก็อยางที่ทานประธานไดวางแนวทางก็คือวาถาเกิด
วาพิจารณาเหน็ชอบตัวนี้เราก็จะนาํเรื่องตรงนีท้ําเรื่องผานกระบวนการไปใหทานประธานรัฐสภาซึ่งจะตอง
เปนผูลงนามเพื่อขอแปรญัตติตรงนี้อีกครั้งหนึง่ตามกระบวนการตรงนีค้รับทาน 
  ประธาน  :  เงนิมีหรือเปลาครับ เงนิในป ๒๕๕๓ ใชไหม ขอแปรญัตติในป ๒๕๕๓ ปนี้เอา
ดวยหรือเปลา แลวขอสรุปไดมาหรือยงัซื้อหรือจาง 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  ทานครับคือผมเขาใจวาในมติอนุกรรมการ ยงัไมสรุปนะครับ 
วันนั้นผมไดใหความเหน็ในอนุกรรมการ เทาที่เราศึกษามาถาทานซื้อเคร่ือง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เครื่อง 
๑๘ ลานบาท ซื้อเครื่องมาปบอยางทีท่านพดูมันจะไปทีไ่หน อยางไร จะบริหารจัดการอยางไรตองมีคนมา
ดําเนนิการอีก แลวจะตองมกีระดาษ มีคาซอม ซอมใหญ ซอมอะไร เทาที่เช็กมาคาซอมจะมหาศาลเลยครับ 
ผมก็เลยเสนอที่ประชุมวาเทาที่ศึกษามานโยบายของรัฐบาล นโยบายของสํานกังบประมาณ นโยบายของ
กระทรวงการคลัง ใหเชาครบั แลวก็ไมมีเปลี่ยน แลวเทาที่เชก็มาตอนนี้ราคาที่เราเชาอยูที่ต่าํสุดประมาณ 
๔๐ สตางคเนต็ ๆ เลยครับ รวมภาษีมูลคาเพิ่มอะไรแลว แลวก็เอาคนมาดวยเพียงแตวาเราใหกระดาษ  
เรา Supply เฉพาะกระดาษ แลวเขาเอาคนมาดูแลเลย แลวถาเครื่องเสียเปลี่ยนเครื่องใหมผมก็เลยนําเสนอ
ที่ประชุมวาถาในแงของผมเอง ในฐานะเปนอนกุรรมการคนหนึ่งผมเหน็วานาจะเชาครับ 
  ประธาน  :  พจิารณาในแงของการใหผลในทางปฏิบัติ ณ เวลานี้สํานกังานเรารูอยูแลวเรา
เชาอยูตั้งหลายที่เราก็เชาทัง้นั้นถูกไหมครบั มันเปนไปไดไหมวาแทนที่จะเชาเครื่องที่เราใชอยูปจจุบัน  
เรา Up Great เครื่องที่เราเชาอยูเปนเครื่อง Speed สูงอยางทีว่าไมเฉพาะ ๑๐ เครื่อง เอาทัง้หมด หรือถา 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๓/๒ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
เอาเฉพาะพื้นที่ที่จาํเปนตรงไหน อยางนอย ๑๐ เครื่อง นั่นหมายความวาเขาสามารถใชจุดไหนทีเ่ราม ี
จุดบริการอยู ณ เวลานี้ได แตเรา Up Great  เขาใหเปนเครื่อง Speed สูงขึ้น อันนีม้ันก็คือการเกลื่อนกลนื
นโยบายซึง่เราทําอยูแลวในการเชาเครื่องแลวเขาก็ไดผลประโยชนดวย อยางนี้แทบจะไมตองขออนมุัติอะไร
สํานักงานก็อนุมัติไปไดเลยเพราะเราเชาอยูแลว เพียงแตมีคอรสที่เพิม่ข้ึน ถาคอรสที่เพิม่ข้ึนมนัสงูลิบล่ิว 
จนนากลวัก็ขอเปนนโยบาย ถาจะเอา Speed สูงตองเพิม่อีก ๑๐ เทา ทานเอาไหมถาเอากโ็อ.เค. ก็ตองเอา
ก็เปนนโยบายมา แตถามันเกลื่อนกลนืกนัไดวาสูงไมกีพ่นับาท โอ.เค. สํานักงานก็ไดประโยชนเราใชงาน 
มันก็เร็วขึ้นประโยชนราชการมันมี อยางนีสํ้านักงานก็อนุมัติไปไดเลย อันนี้คือแนวทางที่มนัจะตอง 
เกลื่อนกลนืสิง่ที่จะตองกําหนดเปนนโยบายลงมากับส่ิงที่เราปฏิบัติอยูใหมันไปกนัได 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนทานคืออยางนี้ครับ เรียนทานประธานทาน
คณะกรรมการ ผมเรียนในฐานะผมเปนอนกุรรมการคนหนึง่นะครับ ทนีี้มันมีสํานักการพิมพที่เปนเจาของ
เร่ืองเขาเสนอมาวาควรจะซือ้ซึ่งตรงนีม้ีผูแทนสาํนกัการพิมพอยู เราเปนสวนเดียวครับทาน 
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือเปนนโยบายของ  
ผอ. สํานักใหซือ้ครับ แตวัตถุประสงคผมไมทราบวาทาํไมถึงตองการซื้อ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ผูใชครับ สํานักกรรมาธิการที่ตึกดีพรอมเชาแลวบริษทัเขาก็มี
คนมาบริการใหพรอมเลย สะดวกสบายมากครับไมมีติดขัดหมดภาระเรื่องนี้ไปเขาเรียงอะไรใหพรอมหมด
เลยครับ ทนีี้ถาจะเอา Speed ใหม ผมถามวาสัญญาเชามันปตอปหรือเทาไรก็แลวแต ปหนาเรากก็ําหนด 
สเปกใหมเอาความเร็วเทานีแ้ลวก็ประมูลแขงกันดูวาบริษัทไหนทาํไดผมวาเชาตอไปดีที่สุดครับ  
ผมสนับสนนุ 
  ประธาน  :  เหตุผลซ้ือเพราะอะไรนะ 
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  เปนนโยบายของ ผอ. สํานักครับ คือผมเองผมก็ตอบไมได 
  ประธาน  :  ใครรับผิดชอบงานพิมพ 
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  ผมเองครับ 
  ประธาน  :  คุณมีคําอนุมัตแิลวหรือ  
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  ผอ. สํานกัใหผมดําเนนิการไปกอนครบั 
  ประธาน  :  นัน่สิใหรายงานขึ้นมาวามีคาํอนุมัติแลวหรอืใหดําเนนิการ รายงานดวน 
มาเลยนะ 
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  ครับ 
  ประธาน  :  มนัตางกันมากไหม Speed แรงสูงที่วานี ้ราคาเชา 
  เจาหนาที่จากสํานักการพิมพ  :  ไมทราบครับ 
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  ประธาน  :  เชญิครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ควรจะมีขอมลูนิดหนึ่งวาเดมิเรามีเครื่องถายอยูเทาไร ทาํไม
สมาชิกถึงบนวาไมพอเหน็ไดขาววาเครื่องเสียพรอม ๆ กนัหลายเครื่อง เวลาทานมาถายก็เลยเหมือนวา
เครื่องนอยแตจริง ๆ สํานกังานกม็ีเครื่องเยอะกน็าจะใหสํานักพิมพวเิคราะหวาเครือ่งพิมพทัง้หมดเรามี
เทาไร เสยีเทาไร และถากรณีเชาตอปเปนคาเชาเทาไร คือวาเราควรจะมีขอมูลประกอบการพิจารณาใหทาน
เลขาฯ ไมใชบอกวา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ เครื่อง แลวไมรูวาผลที่ไดมันจะเปนอยางไรแลวทําไมทาน
สมาชิกเกิดขัดของที่จะไมมเีครื่องขึ้นมาพรอม ๆ กนัอยางนี้คะ 
  ประธาน  :  เร่ืองนี้ถอยไปดูกอนไดไหมครับตามทีท่านรองฯ เสนอมา ใครเปนเจาของเรื่อง
ไปทําเรื่องขึน้มาใหม ฝายแผนฯ จะไปศึกษาหาขอมูลมาก็ทาํมา มเีจาของเปนสํานกังานซื้อกีเ่ครื่อง ซื้ออยู
แลวที่ใชอยูปจจุบันกี่เครื่อง สภาพกี่เปอรเซ็นต ที่เชามากี่เครื่องตามจดุตาง ๆ รวมเบ็ดเสร็จแลวมีที่บริการ
ตามจุดตาง ๆ กี่เครื่อง แลวจริง ๆ ถาใหดีตองไปถามทานที่วาทานพูดวาหองขางลางทานเคยลงไปบันได 
ทานเคยถายไดแลวตอนนี้ไมมีหรืออยางไร เพราะวาใชพื้นที่ไปแลวใชไหมหองถายเอกสารเล็ก ๆ  
หองตรวจสอบ อยางนัน้หรือเปลา 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  อยูฝงซายถาลงบันไดยงัมีเครื่องอยูคะ 
  ประธาน  :  แลวมันเสียนีเ่สยีเพราะวาเปนเครื่องทีเ่ชาหรือวาเสยีเครื่องของสํานักงานเราจึง
ไมมีคนที ่Maintenance ที่ดแูลอยู ถาเปนเครื่องเชาผมเหน็เวลามนัเสียเขาเอาเครื่องมาเปลี่ยนใหเลย 
หรือไมก็ชางมาซอมภายในระยะเวลาอนัรวดเร็วก็ไมนาจะเกิดปญหาที่สมาชกิบน แตโอ.เค. เมื่อบนมาแลว
นั่นคือเขาเจอปญหาจริง ๆ จะเลก็จะนอยจะมากก็สุดแทแตก็ลองเปรยีบเทยีบดูวาถาปริมาณ ผมไมรูวามนั
มีตัวเลขสัดสวนหรือไมมวีาคนใชงานเทานีม้ีเทานี้เครื่องพอในความเรว็เทานีม้ันอาจจะมีสูตรในการคิด  
เราจะไดคิดเปนทฤษฎีเพื่อประกอบการพิจารณา ถาตัวเลขมันออกมาวามนันอยไปเราก็เพิม่ไปตามที่วา  
แตถาตัวเลขบอกมีเพยีงพอแลวเราจะเอาที่มัน Speed up ความเร็วสงูขึ้นมาอยางไรก็เปนหนทางในการ
แกไขในเชิงการบริหารตอไปนะครับ มีเรื่องอื่นไหมครับ ขอ ๔.๓ การชี้แจงงบประมาณ เชิญครับ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  สืบเนื่องจากการที่สํานักงานจะตองเขาชี้แจงงบประมาณนะคะ 
กลุมงานนโยบายและแผนจึงไดจัดเตรียมขอมูลในสวนทีก่รรมาธิการไดระบุมานะคะก็คือจะเปนในสวนของ 
Presentation ที่จะตองทํารวมทั้งประเด็นคาํถาม ตอบ ของกรรมาธกิาร ๕ ป ยอนหลงัและตัวอยางคําถาม 
ที่คาดวาคณะกรรมาธิการจะมีการซกัถาม ลําดับตอไปจะใครขออนุญาตนําเสนอขอมูลภาพรวมเปน  
Power point พรอมทัง้บทบรรยายดวยคะ 
  ประธาน  :  ส่ิงทีก่รรมาธิการตองการมีอะไรบางนะครับ ที่จะตองม ี
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๓/๔ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ทีก่รรมาธิการตองการนะคะก็จะเปนเอกสารที่จะสงให
กรรมาธิการจาํนวน ๘๐ ชุด  
  ประธาน  :  ไมใชครับ ในสาระสําคัญ 
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ในสาระสําคัญกค็ือจะประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ  
ผลดําเนนิงานในรอบ ๖ เดือน และแผนดาํเนินการของปตอไปคะในภาพรวมของ Presentation นะคะ  
ขออนุญาตนะคะในปนีพ้ยายามปรับรูปแบบวาโดยการเอารูปเขามาแทรกแลวก็ไดมกีารแทรกในเรื่องของ
การอานเขาไปในบทบรรยายดวยนะคะ 
  ประธาน  :  ไมตองพูดใชไหม เปดแลวนั่งเฉย ๆ เลยใชไหม 
  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนี้เปนการ Presentation จาก Power point) 
 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ขอสังเกตคอืในพนัธกิจควบคุมการบรหิารราชการแผนดิน 
แลวก็เอาภาพกิจกรรมของคณะกรรมาธิการไปดูงานนอกสถานทีม่ันไวไป ผมวานาจะเปนกลยทุธในการ 
เอาใจคนที่เขาเปนกรรมาธิการอยูปจจุบันนี้ เชน คุณไตรรงค สุวรรณคีรี คุณวิทยา บรุณศิริ  เอารูปเขา
มาแลวก็แชนาน ๆ สักนิดหนึ่งใหเขาเห็นวากิจกรรมเขาไดรับการเผยแพรนาจะเปนประโยชนตอการเสนอ 
ขอบคุณครับ   

ประธาน  :  ทานใดมีขอคิดเห็นอะไรอื่นไหมครับ 
  นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ขออนุญาตครับ ตรงสุดทายแผนการดําเนินงานปงบประมาณ 
๒๕๕๓ ตรงสไลดมันเปนภาพที่เปนตัวหนงัสือพรึดเลย ถาเกิดเราจะแยกตามผลผลติทีละอันคืออาจจะเพิ่ม
เปนมนัก็จะเปนหลายแผน ตวัหนังสือมนักจ็ะใหญข้ึนแลวก็มนัก็สามารถที่จะอธิบายไปพรอม ๆ กบัที่เราพูด 
  ประธาน  :  เชญิครับ 
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ถึงชวงไหนที่พดูมันนาจะตัวใหญแลวก็วิง่ขึ้นมามนัทําเทคนิค
เคลื่อนไหวไดนะคะ อยางเชนหนาที่ ๙ ตัวอักษรเยอะไปพอดูมันมทีัง้ ๓ แถวมนัจะเล็ก พออานทลีะเรื่องมนั
ก็นาจะมีตัวเดนขึ้นมาเฉพาะเรื่องที่ ๑ แลวพออานเรื่องที ่๒ ก็ข้ึนมา อันนี้มนัตัวเล็กแลวก็อานไปเรื่อยก็จะ
มองไมคอยเหน็ หนาที ่๙ ตรงสไลด คือมันเหมือนวิง่ขึ้นไดไหม คําขอบคุณขึ้นเร็วไปหนอย ยังบอกวาผมให
คํามั่นอยู ๆ ขอบคุณขึ้นกอนแลว ตองพูดใหจบกอนแลวขอบคุณ นาจะเอาคํากลาววา สํานักงานจะมุงมัน่
ปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางเต็มกําลังก็นาจะเปนตัวหนงัสือประกอบดวยกอนที่จะขอบคุณนะคะ
แลวก็พูดตามไป มีเปนตวัหนังสือประกอบคําพูดดวยจะเดนขึ้นนะคะ กอนขอบคุณคะ 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๓/๕ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  ประธาน  : การยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนนุกระบวนการมีผลผลิตกี่ผลผลิต 
ทานกรรมการมีขอคิดเห็นอืน่ไหมครับนอกเหนือจากทาํตัวอักษรมันชดัขึ้นไมเปรอะไปทั้งหนาแลวอานไมทัน 
เร็วไป ชาไปของจอที่แสดง การแสดงภาพของบุคคลที่เกีย่วของเขามาเพื่อให Fever มีประเด็นอื่นอกีไหม
ครับ เชิญครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  ที่ผมพดูเมื่อสักครูนี้ทานรองอุมาสวีทานบอกวาใหผมดู 
บอกวาสไลดหนาไหนคือมนัก็อยูทีห่นา ๔ นะครับ มันนอยไปอาจจะเพิ่มมากขึ้นหนอยก็ได 
  ประธาน  :  จริง ๆ ในภาพบอกการสนบัสนุนกระบวนการนิติบัญญัติมันมีภาพอื่นที ่Insert 
ไดไหม อันนี้ภาพยนื ภาพการอภิปรายมันจะดูดีกวามีการทํางาน อันนี้มันเปนภาพของอะไรที่ดูผานไปเมื่อกี้
นี้ ยนืปฏิญาณ ยืนรับทราบพระราชกฤษฎีกาอะไรประเภทนัน้ คืออะไรที่มันเปน Action ของการทํางาน 
เชิญครับ  
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  พอดทีานรองสมพลไมมาผมขออนุญาต คือเร่ืองการ
ตางประเทศผมไมทราบวาทาํไมมีเฉพาะการเตรียมเปนเจาภาพจัดประชุม มนัจะมีการเปนเจาภาพจัด
ประชุม AIPA เลยมันไมปรากฏในนี้ผมไมทราบ พอดีทานรองสมพลไมมา แลวมีอันหนึ่งคืออยางนีค้รับคือ
ตัวที่เปนผลงานของเรามนัไมมีจํานวนทีเ่ปนเชิงปริมาณมันดอยไปนดิหนึง่ ถาในแงผมนะครับคือจากที่ทาน
บอกวาเราสนบัสนุนการประชุมสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภากี่คร้ังกว็าไป สนับสนนุการประชุม
คณะกรรมาธกิารสามัญ วิสามัญ กี่คร้ัง คณะกรรมาธิการรวมกนักี่คร้ัง อนุกรรมการกี่คณะ กี่คร้ัง อะไร 
อยางนี้คือถามันมีตัวเลขมนัจะมนี้ําหนักถากรุณาเพิ่มไปผมคิดวา แตไมทราบวามนัจะทาํใหสไลดมันเลอะ
มันยุบยับเกนิไปหรือเปลาครับ 
  ประธาน  :  คือที่ไมไดพูดผมก็จดไวนะครับและจริง ๆ มนัมีอะไรที่อยากจะไดเปนรูปธรรม
มากขึ้นกวาทีค่ําบรรยายลอย ๆ ผมเขียนไววาในเรื่องการสรางการมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นที่
สนับสนนุการบริหารราชการมันคืออะไรอยางไร เคยพูด ๆ ไปแลวมันไมรูวาคืออะไร ใจผมนกึวาพดูใหมัน
เปนรูปธรรมมนันาจะดีกวา แตถามันจะยาวไปความบรรยายที่ไมตองขึ้นจอคุณก็ทาํเปนความบรรยายเพิ่ม
มาเพื่ออธิบายเสริมเขา นอกเหนือไมตองขึ้นจอเพราะมนัพรอยไปแลว แคนี้ผมวาอานไมทนัแลว หรือ
แมกระทัง่บอกวาดานงานพัฒนาผลงานมีการพฒันาระบบเครือขายอะไรที่ใหมไปจากปที่แลวคอือะไร  
ถามผมผมก็ไมรูหรอกคือทีบ่อกวามีผลงานและมีพฒันาการมนัตองพูดใหเปนรูปธรรมวามนัคืออะไร  
ถาพูดถึงผล Out Come ไมไดก็พูดจํานวนครั้งเปนปริมาณวา โอ.เค. มีการสัมมนาไปแลวกี่คร้ัง กี่คน อะไร 
ก็สุดแทแตในเรื่องของการพฒันาทรัพยากรบุคคล นึกวาเดี๋ยวจะเชิญทานที่ทาํรับผิดชอบมาคุยรายละเอียด 
 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผน                ศิริวรรณ ๓/๖ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
การพัฒนาการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มอะไร ตอบไดไหม ณ เวลานี้ตอบไดไหมเพิ่มอะไร  
ในหนา ๘ ก็เอาอยางนีน้ะครบัลองรับขอพจิารณาของทานกรรมการไปลองปรับดูในหลาย ๆ เร่ือง เชิญทาน
สุภารัตน 
     
           - ๔/๑ 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               ศิริลักษณ ๔/๑ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เร่ืองหนึง่คือเร่ืองความสอดคลองของภาพ อยางเชน รัฐสภา
ดานตางประเทศ นาจะมีวา เขารวมประชมุรัฐสภาระหวางประเทศ ไมนาจะเปนรูปทีไ่ปนั่งเฉย ๆ ในหอง
ประชุม จะเคยเหน็ภาพผูแทนไทยยนืพูดที่โพเดียมที่ประชุมจะดีกวานะคะ แลวก็ภาพการเตรียมการเปน
เจาภาพจัดประชุมก็ไมชัดเจน นาจะมีภาพสถานที่ประชุมที่มีธง ที่เราเคยเปนเจาภาพ หลาย ๆ ประเทศ การ
มีสวนของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและรวมตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ นาจะมีภาพ
ที่ประชาชนมายืนเสนอกฎหมาย หรือวาเสนอขอเรียกรองอะไรก็แลวแต หรือวาผูทีท่านประธานมอบหมาย
ใหไปกรับ ซึ่งภาพตรงนีม้ีอยูแลวที่ประชาสัมพันธ เพิ่มเติมในลักษณะนี ้
  ประธาน  :  คือภาพไมส่ือ อะไรในกิจกรรมที่เราพูดถงึเลย  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  พอดีคุณประสิทธถิามมาก็เลยฉุกคิดได ในหนา ๔ ก็
เหมือนกนั คําบรรยาย สนับสนุนการประชมุคณะกรรมาธิการสามัญ แลวก็แดท วิสามัญ แลวก็แดท 
กรรมาธิการรวมกัน ๒ สภา ใหเปลี่ยนเปนคณะกรรมาธิการรวมกนัของรัฐสภานะครับ และคณะอนุ
กรรมาธิการอีกหลายคณะ ถาเห็นดวย ผมอยากจะเสนอวามกีรรมการสมานฉนัท กรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
   ประธาน  :  ถาในงานตรงนีใ้นเชิงปริมาณเปนรูปธรรมทีเ่ห็นมาก เราไมไดเนนแลวกผ็านไป 
เราไมดึงตรงนัน้มาใหเขารูป  
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตทานประธานหนา ๕ ก็เหมือนกัน ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการใหอยูในระดับมาตรฐานสากล แลวเห็นแตภาพนัง่กันเฉย ๆ แลวก็พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภยัเครือขายคอมพิวเตอร เปนภาพหนาเว็บไมไดส่ือเลยวารักษาความปลอดภัยเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางไร 
   ประธาน  :  ลองหาขอมูลเพิม่เติมในเชงิปริมาณ และในเชิงที่เปนรูปธรรม หรือเปนการ
อธิบายความเพิ่มเติมโดยไมตองขึ้นจอ ผูทีจ่ะนาํเสนอจะไดมั่นใจไดวา เร่ืองนัน้ ๆ ที่เปนอธิบายเปนรูปธรรม
ไดคืออะไรอยางไร กน็ึกใจเขาใจเรา รีบทาํมาดวนเลยเพราะเหมือนเวลาอีกไมกี่วนั 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  ขอรับไปนะคะ ในสวนตรงนีท้ัง้หมด 
   ประธาน  :  กลับมาดวนเลยนะ 
   นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออีกนิดหนึ่ง หนา ๗ อยากใหเหน็วาสนบัสนุนระดับปริญญา
โท ปริญญาเอก เปนไปไดไหมวามวีทิยานพินธเลมหนึง่ โดยการสนับสนุนของสาํนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร หนาปกชัดเจน วาสนับสนนุแลวไดอะไรมา 
   ประธาน  :  ตรงนีน้าจะมีขอมูลดวยซ้าํวาที่สํานักงานกาํหนดนโยบายสนับสนุนปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ตามกรอบ มีอะไรอยางไร นาจะเปนขอมูลทีแ่บ็คอัพใหเสียดวยซ้ํา เพยีงแตวา 
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อาจจะยาวไป ก็ไมตองลงรายละเอียด แตตองเปนขอมูลที่แบ็คอัพใหผม ถาเขาถามในดานไหนเทาไร 
ปริญญาเอกเทาไร ปริญญาโทเทาไร จะไดอธิบายได ไมใชปนี้ อาจจะมยีอนหลัง หรือวาขางหนาที่เรา
วางแผนไวเสยีดวยซ้ํา เอกสารประกอบการชี้แจงมีหลายแบบไหม คลังกับนโยบายคุยกันนะวาสงเอกสาร
อะไรอยางไร กี่หนา แลวถามของคนนัน้คนนี้ไมรู ขอซักถามกถ็ามซ้ํา ๆ แลวก็ทานลองดูนิดหนึ่งใหอัพเดทนะ
ครับ จะไดรูขอมูลเทา ๆ กนั ก็มีเวลาเพยีงอาทิตยนี้กับอาทิตยหนาเทานั้น  เร่ือง ไอปา ลองตาม ผมวาก็
นาจะเติมไว รวมทัง้การเยือนของทานประธานก็นาจะผนวกไว ไมเห็นผลเปนเอาทคมั ก็อยางนอยที่สุดให
เปนเอาทพุทออกมาวาไปกี่คร้ังกี่หน เปนเชงิปริมาณก็ดีกวา ลองปรับปรุงนิดหนึ่งนะครับ  ปรับแลวเอาใหผม
ดูกอนนะครับ มีวาระอืน่อีกไหม 
   นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  : ระเบียบวาระที ่๕ เร่ืองอื่น ๆ ซึง่เปนเรื่องของทางสาํนักการคลัง
และงบประมาณ 
   นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  คือเร่ืองที่เราของบกลางไวแลว ตรงนี้ไดนําเรียนที่ประชุมไว
แลววา เรากพ็ยายามหาเงินในงบป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ มาได ๔๙ ลานบาท ทัง้ ๆ ที่เราตองจายจริง ๆ ๑๑๔ 
ลานบาท ก็ยงัขาดเงินอยู ซึง่เมื่อกี้ทานประธานก็บอกวาจะตองไปหารือทานประธานชัยวาจะตองขอความ
กรุณาทานนายกฯใหเงนิงบกลางเรา ไมอยางนัน้เราไมมี 
  ประธาน  :  เดีย๋วเอาตวัเลขอยางที่อธิบายใหที่ประชุมฟง วาเรามีเงนิเทานี ้ใหดูวาเรา
พยายามแลว แลวยังจาํเปนอยูเทาไร ถาจะอนุมัติจะไดอนุมัติใหเราลงมา 
  นายประสิทธิ ์อนันตวิรุฬห  :  เรียนขอมูลเพิ่มเติมครับ คอือยางนี้ครับ ทางสํานักงบเขาไม
พยายามจะเขาใจเราในหลาย ๆ เร่ือง เชน บอกวาเรามีเงนิที่ไดรับแปรญัตตมิาในป ๒๕๕๒ ๔,๐๐๘ ลาน
บาท ที่เปนงบคากอสรางอาคารรัฐสภาใหม เขาบอกวาใหเราเอามาใช ถาเรยีนจรงิ ๆ ก็ใชไดครับ แตอยาก
เรียนทานวา ในเชิงนโยบายไมไดครับ ๒. ในงบป ๒๕๕๓ ทางสาํนกังบไมไดจัดสรรอะไรใหเราเลย ก็
หมายความวามีความตั้งใจวาใหเราใชเงนิที่เรากัน้เอาไวเพื่อกอสรางอาคารรัฐสภาใหม ฉะนัน้ไมมี
ความชอบธรรม หรือมีความสมเหตุสมผลที่เราจะไปใชในการอืน่ ก็เรียนทานครับ 
   ประธาน  :  ถามวาตัวเดียวกันหรือเปลาเทานั้น คนขอ ขอจากที่เดยีวกันไหม เราพดูถึงงบ 
๓๐ ลานบาท ที่ขอมา ใครขอ ทางบริหารงานกลางของมาใชไหมครับ เชิญครับ 
   นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  ขออนุญาตชี้แจงคะ คืองบ ๓๐ ลานบาท ทางคณะอนุ
ประชาพิจารณเปนผูขอคะ 
   ประธาน  :  คืองบที่เคยเขาคณะกรรมการทานอภวิัทนแลวใชไหมครับ แลวทานประธานไม
อนุมัติ เราเลยจะขอมาใสเปนงบประจาํของสํานักงานอยางนั้นใชไหมคะ 
   นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  ใชคะ  
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   ประธาน  :  ถาเปนตวันัน้ จริง ๆ แลว โดยขอเท็จจริงถาทานประธานอนุมัติมา ใชงบในเรื่อง
ของการเตรียมการไดหมดแลว ๓๐ ลานบาท ไดอยูแลว แลวจริง ๆ ไมไดใชทั้งกอน ทยอยไปถึงป ๒๕๕๔  
ป ๒๕๕๕ ปละ ๘ ลานบาท ๑๐ ลานบาท ถาเปนตัวเลขที่ซ้ําซอนกนัอยางนี้ นัน่หมายความวาเราตองขอ
อนุมัติตัดถอนแตละป เพื่อใชในการประชาสัมพนัธ โดยขอทานประธาน ที่มีเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท ที่เราใช 
แลว ครม. เขาอนุมัติใหเพื่อใชในการดําเนนิการเพื่อการเตรียมการในการสรางรัฐสภาใหม ซึ่งการ
ประชาสัมพันธดวยสวนหนึง่ในการเตรียมการ ใชไดอยูแลว ก็ใหทยอยขอมา ตรงนี้ตองอะไร สมมตุิป 
๒๕๕๓ ขอมาเลย จะไดไมเปนกอนใหญ ทําไดอยูแลว เอาอยางนัน้ก็แลวกัน กท็ยอยป ๒๕๕๓ ที่เขาตั้งแผน
ไวเทาไร  
   นางสาววัลลภา บนัทัดภันท  :  อยางป ๒๕๕๓ ที ่๕ ลานกวาบาท ก็ขอทาง 
  ประธาน  :  คือทําเรื่องผานคณะกรรมการขึ้นมา ณ เวลานี้มีความจําเปนตอง
ประชาสัมพันธ เพราะเราประกวดแบบ ประกวดแบบแลวจะตองมทีาํอะไร ก็ขอมาเทานัน้  
  นางอุมาสวี สอาดเอี่ยม  :  ยอนไปหนา ๑๐ มกีารพูดถึงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม 
ควรจะมีรูปดวยไหม จะไดเหน็วาทาํอะไรไปแลวแคไหน 
  ประธาน  :  ตรงนี้ตองเอาชางศิลปมาคิดหนอย คือเราตองการจะแสดงอะไร นาํเสนออะไร
เราตองสรางความเชื่อมโยงนิดหนึ่ง ไมใชรูปอะไรก็ได  
   นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  สืบเนื่องมาจากประชุมคณะกรรมาธิการ ๓๕ คณะ ที่มีบนัทกึ
การประชุมมาบอกวา จะเอางบไปตางประเทศมาดาํเนนิการดัดแปลง แลวก็ใหเลขาธิการเปนผูพิจารณา ที
นี้กรรมาธกิารขณะนี้ที่ไมไปตางประเทศมอียู ๑๐ กวาคณะ ตอนนี้เสนอมาแลว ๒ คณะ ขอโอนงบมา
ทั้งหมดเลย ๓ ลานกวาบาท อีกคณะหนึง่มาก็เอามารวมเปนคณะในประเทศแลวกเ็อา ๑๕ หารเลย แลวก็
ไปจังหวัดของตัวเอง กําลงัจะเสนอไปที่คลงัวาทาํไดไหม มีอยู ๒ อยาง ที่ผมยกขึ้นมาวันนี้ก็คือวา ๑. การ
โอนเปลี่ยนแปลง ก็คงทาํไดตาม พ.ร.บ. งบประมาณ เพยีงแตวาอยูทีน่โยบายวาจะใหโอนหรือไม ๒. เมื่อ
โอนแลวคงจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวาโอนไปทําเพือ่กิจการอะไร แตถาโอนไวแลวไปกองไวเปนงบ
ภายในประเทศ แลวใหคณะกรรมการบริหารเอง ผมยกตวัอยางมาวาเขาก็เอามากองไวเปนเงนิ ๓ ลานกวา
บาท แลวก็เอา ๑๕ เลย แลวอีกคณะหนึง่เอามากองไว แลวก็เสนอเปนรายการมาเลย ๒๐ กวาแหง ไปจัด
สัมมนาทีน่ั่นทีน่ี่ ขอมาเลย กเ็รียนวาคงพิจารณาตรงนี้ไมได ก็ใหทราบ แลวผมจะสงคลังใหชวยพิจารณา
กอน แลววนัทีเ่ขาขอมาก็ใกลแลว สัปดาหหนานีเ้อง 
   ประธาน  :  คือผมก็ยังเหมือนที่ประชุมในกรรมการประสานงาน ผมกย็ังนึกวาการโอนก็
ตองพึ่งทางสาํนักงบประมาณอยูดี ไมวาจะมีระเบียบบริหารงบประมาณก็ตาม เพราะวาทายที่สุดจะ
กลายเปนวา เหมือนกับที่ขาราชการสํานักนายกฯก็ด ีกระทรวงการคลังก็ดีทีโ่ดน ก็คณุไปเสียรูใหเขา ถาเกิด 
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มีการดําเนนิการไปในลักษณะที่ไมชอบ กระบวนการในการอนุมัติหรือทั้งหมดเลยนะ แลวประการที่สําคัญ
คือวาผมอานกฎหมาย อยางที่คุยในกรรมการประสานงาน กฎหมายวธิีงบประมาณเขาบอกวาใหเปน
อํานาจของผูอํานวยการสํานกังบประมาณ แตผูอํานวยการสํานกังบประมาณไปออกระเบียบบริหาร
งบประมาณมา ซึง่ผมไมคิดวากฎหมายเปนกฎหมายทั่ว ๆ ไปที่มอบภารกิจกันได ในความรูสึกของผมนะ 
เพราะเปนเรื่องของงบประมาณแผนดิน จงัหวัดอาจจะทาํได แตวาเพื่อความสะดวกผมก็เขาใจสํานัก
งบประมาณ แตวาถาถามผม ผมตองทําตามกฎหมาย ผมก็ตองสงใหสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณา 
หลังจากที่ทานประธานเหน็ชอบแลว นี่คือตัวกั้นที่จะทําใหสํานักงานเราพนจากวิบากทัง้หลาย อยางนอย
ที่สุดอาจจะแปรมาตั้งไว คลังก็ตองดูวาชอบดวยกฎหมายระเบียบไหม มาตัง้แลวแบงกนั ๑๕ คน เอา ๑๕ 
หารไปในยอดเงิน เวนแตวาถาตัวเลขวามกีารจัดสัมมนา ก็สุดแลวแตที่คลังที่จะพิจารณาวาอยูในวิสัยทีท่าํ
ไดหรือไมไดอยางไร เพราะวาทายที่สุดแลวก็ตองประธานเหน็ชอบ ถาคลังบอกวาไมชอบ อยางนอยก็เปน
เหตุผลหนึ่งวา ไมนาจะทาํได ฉะนัน้อยาคิดวาจะผลกัไปใหสํานกังบประมาร เพราะวาสํานักงบประมาณ
ผลักมาใหสวนราชการแลว และโดยกฎหมายผมไมคอยแฮปปเทาไร ถาผมเปนอนมุัติ ในงบสํานกังานผมมา
ไลเบี้ยได นี่ไปทําไหน ประชาสัมพนัธไปโอนนี ่เอาไปคาราวาน เรารู เราเห็นอยู เราตามได แตถามวางบ 
กรรมาธิการ ผมไปไลตามดูเขาได ผมตามดูไมไดนะ แลวถาจะติดรางแหหมดเลย เพราะเปนผูอนมุัติ ก็คือ
ผูเขียนลูกใหเหมือนอยางทีส่วนราชการทีเ่ขาโดน ถาอยางไรทานประธานเหน็ชอบแลว ผมก็สงไปใหสํานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ อะไรที่ผมตรวจสอบได ผมมัน่ใจ ผมก็อนุมัติ ก็ตองพูดอยางนัน้ 
เพราะฉะนัน้คลังเสนอมาก็ตองพิจารณาในแงนี้ดวยนะครับ ขอนั้นเปนขอกฎหมายที่ยงัถกเถียงกนัอยูวาทํา
ไดหรือไมไดแคไหน ใจผมและคุยกับนักกฎหมายหลายคน ทกุคนก็เหน็เหมือนกับผมวาตองเอากฎหมาย
เปนหลกั แลวอยาลืมนะ ตอนนี้มีขออางเยอะนะ กฎหมายลักษณะพิเศษ ลักษณะเฉพาะ มพีูดบอย ตัว
บุคคลที่ตั้งกรรมการทัง้หลาย องคกรอิสระ ประธานไมอยู รองไปไมไดนะ รักษาการก็ไปไมไดนะ ใน
กฎหมายวธิีสํานักงบประมาณเขาพูดแค ๒ คน คณะรัฐมนตรีกับผูอํานวยการสาํนกังบประมาณเทานั้น แลว
จะมอบกระจายไปทั่วผมไมมั่นใจ บทบัญญัติ ๒ อัน ขัดแยงกนัอยู กฎหมายกับระเบยีบ ผมเปนนักกฎหมาย
ผมก็ตองเลือกถือตามกฎหมาย 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  อันนีเ้รียนใหทราบ เพื่อเปนขอพิจารณา มีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการเดินทางไปตางประเทศ ทีท่านรองสามารถเปนประธาน ผมเปนเลขานุการ ประชุมครั้งลาสุด
บันทกึไวชัดเจนวา ที่ประชุมมีมติไมเหน็ดวยที่จะโอนงบตางประเทศไปภายในประเทศ แตเหตุผลคนละเรื่อง
กัน เหตุผลก็คอืวา จะทาํใหเสียวิธกีารของบประมาณในปตอ ๆ ไป นะครับ 
  ประธาน  :  คลาย ๆ ไปขอแฝงไวแลวกโ็อนไป 
 



คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ               ศิริลักษณ ๔/๕ 
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล  :  นี่คือเหตุผลที่เขาเขียนไวในบันทึกการประชุม ถาจะตรงนี้ไป
ยันวาไมควรจะโอนก็อาจจะเปนน้าํหนกั แตสวนตัวผม ผมไมอยากใหเอาเงนิไปถมทีต่างประเทศ เอามาใช
ในประเทศดีกวา ผมไปสนับสนุนวา หมายความวาตองถกูกฎหมายนะ เอางบตางประเทศเอามาใชใน
ประเทศดีที่สุด ผมวาอยางนี้ เขาทัง้ ๓๕ คณะแตละครั้ง คนที่คัดคาน คือทานไพจิตร คือทานไมไดเขาคณะ 
๓๕ คณะ ทานเปนกลั่นกรอง ทานบอกวาไมเห็นดวย เดี๋ยวปหนาก็ขอเขาไมได สํานกังบเขาอางเหตุวาบอก
วามาโอนกันอยางนี้ อยางนัน้ตัดงบนี้ไปเลย ทานบอก 
  ประธาน  :  กค็ลังลองดูกอน เพื่อไปเปนเหตุผลสนับสนนุประกอบการพิจารณาของทาน
ประธานวาสมควรหรอืไมสมควรอยางไร กระบวนการผมยังเหมือนเดิมนะ ก็คือ เสนอกราบเรียนทาน
ประธานเพื่ออนุมัติเปนหลักการ มีเรื่องอื่นไหมครับ ถาไมมี ผมขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ นาฬิกา 
 
กลุมงานชวเลข ๕  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


